

วิธีมัดใจ หุ่นสาวราศีต่างๆ (ตอนที่ 2)

นำเสนอเมื่อ : 9 ต.ค. 2552

ตอนที่ 2

ราศีเมถุน  (วันที่ 22 พฤษภาคม ถึง 21 มิถุนายน)

สาวราศีเมถุน

เมถุนเป็นราศีที่สามในสุริยจักรวาล ชาวราศีนี้เป็นผู้หมั่นศึกษาสังเกตและทำตามแบบอย่างคนที่ฉลาด มีประสาทไว เขาใจง่าย อธิบายความรู้สึกเก่ง ชอบเดินทาง สอน พูด เขียน มีความเร็วเป็นปรอท ทำอะไรสองอย่างในเวลาเดียวกันได้ดี

บุคลิกท่วงท่าหน้าตา

สาวราศีนี้เป็นคนผิวคล้ำๆ เกิดมาคล้ำๆ ถ้าเกิดมาก่อนข้างขวาก็ชอบที่จะตากแดดให้คล้ำลงอีกนิด ใบหน้ารูปไข่ จมูกเขารูปตุ๊กกับใบหนา เส้นผมของสาวราศีนี้ดำขลับ เรือนรางมีส่วนเว้าส่วนโค้งที่ชัดเจนเหมาะสมกลมกลึงกันทุกส่วน และจะดำรงรูปร่างได้ดีจนแก่

ตาห่าง ลูกตาดำหรืออมน้ำตาล ดวงตาเด่นมาก ดูฉลาด ว่องไว มีชีวิตชีวา สมองไว ปฏิภาณดี ขบขัน บุคลิกว่องไว ชอบค้นหาแต่ต้องเป็นเรื่องที่จริงจัง ถึงจะคุยมันส์ มักวิจารณ์คนต่อหน้า ความคิดทุกรูปแบบจะวิ่งผ่านสมองเธอ เหมือนนกบินออกทางปากโดยไมทันได้ยั้งเสมอ

รับแรงอยู่เสมอ ยากที่เอาคำตอบเป็นมั่นเป็นเหมาะจากเธอได้ เธอจะตอบรับวันนี้ อีก 2 วันเปลี่ยนใจเสียแล้ว ตอนตอบรับนั้นตั้งใจแน่วแน่แต่เป็นคนเปลี่ยนใจง่าย ช่วยไม่ได้เนาะ!

อุปนิสัย

เป็นคนที่น่าสนใจ บางทีน่าแปลกใจ เป็นสาวที่อยู่ไม่ค่อยสุข ตัวคิดต้องทำโน่นทำนี่ทั้งกายใจตลอดเวลา ชอบได้ถามอยากรู้อะไรถึงจุดที่ลึกหนาบางของคนและสิ่งที่เธอสนใจเสมอ

เธอชอบชูมือชูไม้ประกอบการพูด ยิ่งเวลาจะเน้นอะไร ยิ่งใช้มือประกอบมากขึ้น สาวเมถุนเก่งที่สามารถทำอะไรสองอย่างพร้อมๆ กันได้ เช่นมือหนึ่งปีตรอยเบื่อนที่เสื้อคุณ อีกมือหนึ่งหนีบต่างหูให้ตัวเอง หรือบางทีก็ปากพูดสนทนาโต้ตอบกับคุณแต่มือยุ่งงู้นายกับการเขียนหนังสือ เธอมีความสามารถในการแยกแยะสนทนาประเภทต่างๆ ดี

เป็นผู้ที่มีความกตัญญูสำหรับคนที่เคยปรารถนาเธอ ใครก็ตามที่ใจดี เห็นใจผู้อื่น สาวเมถุนจะอยากเป็นแฟนด้วย

เสื้อผ้าของสาวเมธุนี่มีไม่มากนัก เธอชอบใช้ของแบบเรียบๆ ที่สามารถใช้ได้นานๆ

สาวเมธุนรู้ว่ารูปร่างดีทรงสวย จึงสามารถแต่งตัวอย่างที่คุณอื่นไม่กล้าแต่ง

ชอบพบคนหน้าใหม่ๆ ฉลาดรอบรู้ทันคน เกียงคำไม่ตกปาก ช่างคิด ไม่ชอบคนอารมณ์เสีย ชอบเล่นการพนัน และชอบกีฬาทุกประเภท

วิธีมัดใจ

สาวเมธุนรักคนง่าย ไม่แคร์ว่าผู้ชายคนนั้นต้องรูปหล่อ สำหรับเธอใครก็ได้ที่เธอรู้สึกถูกชะตาด้วย รูปร่างหน้าตาไม่ใช่สิ่งสำคัญ ความรักที่คุณจะมีให้เธอสำคัญกว่า ถ้าทำให้เธอรักตอบแล้ว เธอจะเป็นภรรยาที่ดีของคุณไปตลอดชีวิต

เมื่อนัดกันแล้วคุณต้องตรงเวลา สาวเมธุนใจร้อนเสมอสำหรับการออกไปเที่ยวเกี่ยวกับคนรัก อย่าพาเธอไปทานอาหารที่ห่อหุ้ม แพงๆ เลือกร้านเล็กๆ อาหารธรรมดาๆ ก็พอแล้ว อาหารโปรดของสาวราศีนี้เป็นอาหารประเภทน้ำขุ่นๆ ชอบของเผ็ดร้อนโดยเฉพาะขิง

สาวเมธุนเป็นแม่บ้านประเภทแม่บ้านถุงพลาสติก เธอทำอาหารไม่เก่งเลย เพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดรักสาวเมธุนก็อย่ามานั่งบนเก้าอี้กินแต่อาหารสำเร็จรูปนะ

เธอเป็นคนขี้เก๋งและชอบมีเพื่อนฝูงห้อมล้อม เธอเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีและเป็นคนรักธรรมชาติ เมื่อจะเที่ยวสาวเมธุน ให้อาหารเธอไปเที่ยวต่างจังหวัดที่ต้องอาศัยรถสาธารณะ นอนไปในรถไฟ หรืออะไรทำนองนั้น ซื้อตั๋วล่วงหน้าให้เธอไว้ใบหนึ่ง นัดเจอกันบนรถไฟเลย ถ้าจะไปรถสวนตัวนัดเจอเธอตั้งแต่ตี 4 รับรองเธอไม่บ่นสักคำเดียว จะแต่งตัวหัวกระเป๋ายืนรอตามที่นัดตรงเวลาแฉะ

สาวเมธุนเป็นคนรักที่ดี ชื่อสัตย์ต่อชายคนเดียว เธอรู้ตัวจักหัวใจของตัวเองดี และรู้ว่าใครรักเธอ รักแบบไหน เป็นคนอย่างไร เธอจะศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับคุณและจะไม่ทิ้งคุณไปไหน ถ้าเธอจะรักผู้ชายสักคน ก็เพราะผู้ชายคนนั้นดีหรือเอาจริงซะจนเธอต้องยอมแพ และถ้าคุณรักเธอคุณจะได้ความรักจากเธอตอบแทนมาเป็นสองเท่า

ความสัมพันธ์กับหนุ่มราศีอื่น

เมษ (21 มีนาคม - 20 เมษายน) และ สิงห์ (24 กรกฎาคม - 23 สิงหาคม)
สองราศีนี้มีเรื่องแรงพอดีกับสาวเมธุน เหมาะสมกันและอาจลบรักมีสาวเมธุนที่วานักเลงได้ด้วย

พฤษภ (21 เมษายน - 21 พฤษภาคม) ต้องทำความรู้จักกันนานๆ หน่อย เพราะปกติแล้วหนุ่มพฤษภจะหนักแน่นแต่สาวเมธุนเธอเปลี่ยนแปลงบ่อย อาจทำให้หนุ่มพฤษภทนนไม่ไหว

กรกฎ (22 มิถุนายน - 23 กรกฎาคม) ความรู้สึกสูสีกัน ความคิดความอ่านคล้องจองกันดี

หนุ่มเมธุน

หนุ่มเมธุนหน้าตาจะดูเฉยๆ ง่ายๆ แต่เขามีมันสมองที่ปราดเปรื่อง เป็นคนเฉลียวฉลาดมากที่สุดทีเดียว

บุคลิกท่าทางหน้าตา

ใบหน้าค่อนข้างเรียว หน้าผากสูง ตั่งหูยาว แต่หูแบนแนบข้างศรีษะ

โดนส่วนมากแล้วริมฝีปากของหนุ่มเมธุนจะเขียวบางและอยู่ไม่ค่อยสุข ชอบใช้ปากเป็นอาวุธอยู่เสมอ แต่บางอารมณ์จะพูดแหงๆ ตะกุกตะกัก ยิ่งถ้าประหม่าแล้วบางคนพูดไม่ออกเลย

หนุ่มเมธุนเดินไม่スマート มักเดินเอาไหล่ไปข้างหน้าก่อนตัวตามที่หลัง บางคนหลังโกง นิ้วเรียวยาว ชอบเล่นดินสอ เวลาคุย ชอบไขว่หน้าพิงหรือหยิบหนังสือพิมพ์มาเปิดดู คือเขามักจะต้องทำอะไรก็อย่างด้วยเสมอเวลาคุย

อุปนิสัย

หนุ่มเมธุนเป็นคนซึ่งมีลักษณะของคนสองคนในคนเดียว (อ่านแล้วงงนะ) คือคนเงียบแต่ใจสนุก และคนสนุกแต่ทำตัวเฉยๆ

หนุ่มเมธุนไม่นิยมน้ำหอม โคลโลญจ์ ครีมโกนหนวด ฯลฯ ไม่เป็นหนุ่มสำอาง เครื่องประดับของเขาก็ง่ายๆ แคแหวนรูปร่างเดียวก็เพียงพอแล้ว

เป็นชายหนุ่มที่ชอบอะไรใหม่ๆ อยู่เฉยๆ นานๆ ไม่ค่อยได้ บางทีไปดูฟุตบอลที่สนาม ก็ให้เห็นเขา นั่งดูอยู่ด้วยความตื่นเต้น แต่พอเกมสดำเนินไปได้พักใหญ่ เขาก็จะหายไปเฉยๆ ไม่มีวีแวว เขาจะสนใจใครรู้ว่าใครเป็นพ่ายแพใครเป็นฝ่ายชนะในดอตตงๆ และทายๆ เกมสุ เทานั้น แต่ตอนกลางๆ จะทำให้เขาเนือยไปถนัดใจ เป็นเสียอย่างนี้แหละ พอเขาหมดความสนใจในสิ่งนี้แล้ว เขาก็จะไปแสวงหาอะไรที่นาสนใจใหม่

ไม่ค่อยสนใจดนตรีหรือศิลปะ เขาอาจเสแสร้งแกล้งทำเป็นสนอกสนใจไปอย่างนั้นแหละ แต่เขาเขาจริงก็เหลว ตองลุ้นกันบ่อย ชอบเตนร่า ชอบเพลงเลนต์ๆ เขาอยู่โตจนถึงเช้าวันใหม่เลยทีเดียว ไม่ชอบไปตามบาร์อะโกโก้หรือที่ประหลาดๆ ที่พวกผู้ชายชอบไป เขาพอใจที่จะไปเตนร่าที่ดีๆ กับผู้ชายที่เตนร่าเก่งๆ ของเขามากกว่า

วิธีมัดใจ

คุณต้องใช้วิธีจับที่ไม่ให้เขารู้สึกว่า เขากำลังโดนจับ ข้อความต่อไปนี้ เป็นวิธีแห่งชีวิตของหนุ่มเมธุน คุณลองศึกษาดูแล้วกัน

อาหารเขาเลือกอาหารในข้อที่ว่า จะกินเฉพาะของที่เคยกิน จะไม่ทดลองของที่ไม่เคยทดลอง จะลองหนเดียวถ้าโดนบังคับ แล้วถ้าบอกว่าไม่ชอบจะไม่ยอมลองอีก ชอบของกินเล่น ประเภทเมียงต่างๆ ออเดิร์ฟและกับแกลมมากกว่าที่จะกินให้อิ่ม ชอบลองของที่ไต่ยินกิตติศัพท์ว่าเป็นยาไปว

การดื่มของเขาเป็นการดื่มเพื่อความสนุกสนานมากกว่าที่จะดื่มให้เมา ชอบการพูดคุยตรงๆ หรือที่เรียกว่าเปิดอกพูด (ไม่ได้ให้คุณถอดเสื้อคุยกับเขานะ) และจะชอบผู้หญิงที่สรรหาเรื่องที่เขาสงใจมาคุยให้ฟัง ถึงแม้มันจะไม่ค่อยชอบหรือไม่สนใจเลยสักนิดก็คงต้องพยายาม

เขาไม่ชอบเครื่องจักรหรือเรื่องกลไกต่างๆ เขาชอบมวยพอๆ กับฟุตบอล ชอบเทนนิส แบดมินตัน ตะกร้อ บิลเลียด หมากรูก ชอบผู้หญิงที่อยู่กับเขาเผากับเรือ นทำอาหารเก่ง เลี้ยงลูกได้ ไม่จู้จี้ ชีบน ไม่พูดจาซ้ำซาก

ดังนั้นคุณต้องฟรีเซนต์ตัวเองให้เขาเห็นว่า คุณเป็นผู้หญิงในอุดมคติของเขา คุณต้องหาทางชวนเขาไปทานข้าวที่บ้านให้ได้ แต่งตัววิบๆ แวมๆ หน่อย ทำกิริยาท่าทางดีๆ หัดอมยิ้ม เอียงอาย ขมายชายตาให้เขาบางแต่พองามนะ อย่าทำโอเวอร์มากไป ต้องระวังนิดหนึ่ง

อาหารที่ทำให้เขาทานไม่ต้องเลิศหรูหรือพิสดารมากนัก อาหารง่าย ๆ แกงเผ็ดอร่อยๆ หมูทอด ผัดผัก ก็พอแล้วสำหรับเขา และอย่ามัวชักช้าเวลาเสิร์ฟอาหาร หนุ่มเมธุนไม่ชอบรอ เดี่ยวไม่ไหว!

ความสัมพันธ์กับสาวราศีอื่น

เมษ (21 มีนาคม - 20 เมษายน) พอเข้ากันได้ มีอะไรคล้ายๆ กัน ทะเลาะกันง่ายแต่จะหายโกรธกันเร็ว

สิงห์ (24 กรกฎาคม - 23 สิงหาคม) ใจเย็น เหมือนมีน้ำใจ เข้ามาลูบเวลาโกรธกันอาจจะนานกวาราศีเมษหน่อย แต่ก็สามารถกลับมาสวีทได้เหมือนเดิม

พฤษภ (21 เมษายน - 21 พฤษภาคม)

เธอเป็นคนที่อดทนและน่ารักพอที่จะทำให้หนุ่มเมณูรักและสงสารเธอได้ (แต่ไม่ค่อยอะไรให้เธอเห็นว่ารัก)

ราศีกรกฎ (22 มิถุนายน ถึง 23 กรกฎาคม)

สาวราศีกรกฎ

“แม่แน่นน้อยนอนหนึ่งบนเตียงต่ำ คมขำงามแจ่มแจ่มใส คิ้วคางบางงอนอ่อนละไม”
นั่นละใช่เจ้าหลอนเลยแม่ปู้น่อย

บุคลิกท่วงท่าหน้าตา

สาวกรกฎมีดวงตาเป็นอาวูช
เธอมีแววตาที่ทำให้คุณให้สะพานสะเทือนเหมือนจวนถูกทับด้วยหินผาอันหนักแน่นแต่ทว่านุ่มนวล
เธอมีหน้าที่อ่อนกว่าวัยที่แท้จริง ดูเทาไรก็ไม่แก่

เธอเหมือนนางฟ้าตัวน้อยๆ หน้าตาจิ้มลิ้ม และมักมีพรสวรรค์ในการแต่งหน้า ขนาดว่าเธอแกล้งๆ ريبๆ แต่งยังทำให้สวยกว่า บี.เอ.ซันดีที่ผ่านการฝึกมาเป็นปีๆ อีก

ผมของเธอมีสีเข้ม และอ่อนสลวยเป็นเงางาม ผมหนาและมักจะมีลูกผม สาวกรกฎเป็นคนร่างเล็ก กระดูกเล็ก คอสวยแบบที่เรียกว่า คอหงส์ บากว้าง หนาอกโต เวลาเดินจะเดินช้าไม่ถึงกับยืดยาดร แต่ดูซาหงาแบบกุลสตรี เป็นคนที่เดินร่าเริง

อุปนิสัย

เวลาที่เธอเจ็บปวด หรือเศร้าใจ เธออาจปล่อยน้ำตาให้ไหลลงมาเป็นสายอย่างน้ำตกในป่าที่เปียกได้ เธอเก็บอารมณ์ไม่เป็นและร้องไห้เก่ง ใจเสาะ ใจน้อย ซึ่งทำให้คนใกล้ตัว
อดไม่ได้ที่จะโอบเธอไปกอดเพื่อรับขวัญและปลอบใจ

สาวกรกฎชอบทำอาหารรับประทานเองมากกว่าที่จะซื้ออาหารที่เขาปรุงสำเร็จแล้ว
ชอบลองทำอาหารแปลกๆ อย่างที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน ถ้าคุณได้ชิมแล้วชมเธอสักหน่อย
คราวหน้าเธอจะทำมาฝากคุณอีกโดยไม่คิดมูลค่า ขอเพียงคุณทานได้เธอก็พอใจแล้ว

เป็นสาวช่างฝันและชอบทำหน้าเป๋อเห่อบ่อยๆ
เธอเป็นคนอารมณ์เย็นรอนสลบกันเหมือนภูเขไฟพ่นลาวาสู่พื้นทะเลหิมะ ดังนั้นคุณต้องระวังอารมณ์ของเธอให้ดี

ชอบเสื้อผ้าเก๋ๆ กางเกงยีนส์ขาเหล็กเป็นฝอย เธอแต่งตัวได้อย่างไม่แคร์สายตาใคร จะใส่ซะอย่าง

ชอบใส่น้ำหอมกลิ่นแรงๆ และชอบน้ำหอมกลิ่นผลไม้ อย่างเช่นกลิ่นส้มสด หรือมะนาวหอม

สาวกรกฎไม่ชอบดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด
อย่างมากของเธอก็เป็นอินโทนิคหรือเบียร์นิดหน่อย เธอไม่ชอบดื่มและดื่มไม่ค่อยเป็นด้วย

วิธีมัดใจ

เป็นเธอผู้หญิงที่ไม่ชอบสัมผัสคน ดังนั้นถ้าคุณมีนัดกับเธอควรเลือกเสื้อผ้าสีอ่อนเย็นตา
พูดกับเธอเรื่องสุขภาพ ทำเป็นใส่ใจสุขภาพเธอตอนนี้ยังไม่ดี คุณจะช่วยดูแลให้
คุยเรื่องบ้านและที่อยู่ของเธอว่าสบายแค่ไหน อบอุ่นไหม ถ้าไม่ คุณก็ทำเป็นฝอยๆ คุณจะช่วยปกป้องดูแลเธอเอง
ถ้าเธอต้องการ

คุยเรื่องของเธอ ดูแลว่าเธอทานอาหารได้อิ่มไหม อาหารอร่อยไหม ชมเธอว่าเธอสวยปานนางฟ้า
ดวงตาสดใส หรือชมอะไรเธอก็ได้เพราะเธอชอบมาก
แล้วจะเก็บเอาคำชมของคุณทั้งหลายไปพิจารณาในอนาคตที่จะตกลงเลือกคุณ
แต่ถ้าคำชมของคุณไม่ได้มาจากใจจริงแล้วละก็ คุณต้องระวัง เธออาจทำหน้าที่เปื้อนเธอใส่คุณ
แล้วคุณก็จะหัวร่อออกมาคึกคักจนความแตก

กับสาวกรกฎแล้วคุณไม่ต้องรีบร้อนหุ่อกุ่ค่อยๆ เป็น ค่อยๆ ไป เพราะเธอไม่ใช่สาวประเภทปู้ดปู้ด
คุณต้องค่อยๆ กาวที่ละชั้น เธอจะเริ่มพอใจคุณอย่างช้า ๆ ต้องแสดงความจริงใจกับเธอ
ด้วยคำพูดและท่าทางที่ดูอบอุ่นและเป็นมิตร

เธอเป็นคนขี้หึงจะเลิกร้างกันไปเลยทีเดียวถ้ารู้ว่าคุณมี “คนอื่น” เข้ามายุ่งเกี่ยวกับ

ความสัมพันธ์กับหนุ่มราศีอื่น

สิงห์ (24 กรกฎาคม – 23 สิงหาคม) มีความเป็นผู้นำเร่ร่อนและคุ้มครองเธอได้

หนุ่มกรกฎ

หนุ่มกรกฎมีสองแบบ สูงปานกลาง หน้าเหลี่ยม ศรีษะโต รูปร่างสันทัด กล้ามเป็นมัด
กับอีกแบบเป็นพวกที่ผอมมาก หนายาว แกมตอบ ดูยากสักนิดว่าเป็นพวกกรกฎตัวจริงหรือเปล่า

บุคลิกท่วงท่าหน้าตา

หนุ่มกรกฎตาโตก็มี ตาดีก็มาก แต่เขาจะมีขนตาอันยาว บางคนก็ขนตาวาว จมูกถ้าไม่โตก็เล็กไปเลย
แต่ที่หนุ่มนี้มีเหมือนๆ กันก็เห็นจะเป็นหน้าผากที่นูนเด่นเห็นได้ชัด กับริมฝีปากที่อิมและสวยเขารูปของเขานั่นเอง

อุปนิสัย

หนุ่มราศีนี้เป็นคนรักบ้านเอามากๆ บ้านเป็นวิมานของเขา
ดังนั้นผู้หญิงที่เขารักจะต้องเป็นผู้หญิงที่ทำให้บ้านของเขามีความสุขและน่าอยู่อย่างที่สุด

เขาเป็นคนที่มีความคิดความอ่านที่รอบคอบ เป็นคนสุ่มถะ
ไม่เคยพุ่มเฟือยกับการเสื่อผ้าเครื่องแต่งกายใดๆ เขาพอใจที่จะใส่เสื่อผ้าเก่าๆ เซยๆ ปอนๆ
หรืออะไรก็ได้แบบไหนก็ตามถ้าเขาพอใจแล้ว เขาก็ไม่แคร์สายตาของใคร

หนุ่มกรกฎชอบสีพวกสีดินและป่า เช่น สีน้ำตาล สีเทา หรือสีเขียวน้ำตาล ฟ้ามเขียว เป็นต้น
หนุ่มกรกฎไม่ชอบหมวด เขามักจะโกนหนวดทุกเขา
ดังนั้นของขวัญที่เขาจะชอบมากคงหนีไม่พ้นครีมหรือโลชั่นโกนหนวดที่มีกลิ่นหอมอ่อนๆ

ความเศร้ากับเขาเป็นของคู่กันแยกไม่ค่อยออก
เขามักเศร้าด้วยความสมเพชตัวเองและเศร้าเผื่อคนอื่นที่ประสบเคราะห์กรรมแห่งมรสุมของชีวิต
เขาจะหมดเศร้าก็ต่อเมื่อเขาแน่ใจว่ามีคนรักแท้ ให้ความอบอุ่นหัวใจใครดีในตัวเขา
หนุ่มกรกฎโหยหาความรักอย่างแท้จริง
ชีวิตของเขาแทบจะหมดความหมายถ้าเขาแน่ใจว่าภรรยาหรือแฟนเขาไม่รักเขาจริง

เขาไม่ชอบการทะเลาะเบาะแว้ง และไม่ชอบชวนใครทะเลาะด้วย
เขาต้องการความสัมพันธ์ประเภทหนึ่งใจเดียวกันเป็นที่สุด
นิสัยชอบช่วยเหลือผู้อื่นของเขาจะทำให้เขาใจดีเห็นใจอยู่เสมอ
เขาอยากช่วยเหลือจะช่วยเหลืออย่างไรก็ได้ คุณสมารถอ่านสีหน้าของเขาได้ไม่ยากเลย

หนุ่มกรกฎเกลียดคนกินทิ้งกินขว้าง ไม่ชอบคนสุร่ยสุร่ายใช้เงินเก่ง อาหารที่เขาชอบก็จะเป็นอาหารซ้ำๆ
ซากๆ จะวาकिनายก็ง่าย เพราะกินไม่ก็อย่างไม่ชอบที่จะลองชิมอาหารใหม่ๆ
จนคนทำอาหารจะบาตายเพราะไม่สามารถเปลี่ยนเมนูอาหารได้เลย

วิธีมัดใจ

หนุ่มกรกฎมีข้อเสียที่คุณสาวๆ ต้องทำใจไว้สักนิดคือ ถ้าคุณมีนัดกับพ่อเจ้าประคุณล่ะก็
คุณคงต้องเป็นฝ่ายรอเขาเสมอ เพราะเขามักจะลาซาและไม่ค่อยตรงต่อเวลาสักเท่าไร
ถ้าคุณใจเย็นพอก็จะผ่านตรงจุดนี้ไปได้

เขาชอบของโบราณเดินดูได้ไม่เบื่อ ชอบไปดูพวกโบราณสถาน โบราณวัตถุ คุณจะสามารถเข้ากับเขาได้ดี
ถ้าคุณมีความรู้ในเรื่องโบราณๆ เหล่านั้นและมาพูดคุยกับเขา

เขาชอบผู้หญิงที่นุ่มนวลและค่อนข้างหัวโบราณสักหน่อย
คือไม่ว่าคุณจะมีผมตัวเล็กนิดเดียวหรือมีแต่กระดูกหรือว่าคุณจะอ้วนอวบไปทั้งตัวหรือคุณจะมีรูปร่างสวยได้สัดส่วนพอ
ดีก็ตาม ก็ขอให้คุณทำตัวนุ่มๆ นุ่มๆ เวลาโดนจับ อย่ายากจัดจนเกินไปและไม่ขัดขืนจนเขาเสียฟอร์ม
หรือนึ่มจนเกินเหตุจนเขาหมดความสนใจไปงายนัก

หนุ่มกรกฎนี้รักแม่ของเขามาก ถ้าคุณชอบเขาคุณต้องเข้ากับแม่ของเขาให้ได้
ถ้าคุณทำให้แม่ของเขาชอบและโปรดปรานคุณเมื่อไร เขาก็จะชอบคุณไปด้วย

ความสัมพันธ์กับสาวราศีอื่น

กันย์ (24 สิงหาคม – 23 กันยายน) กุลสตรีแท้ๆ เป็นแม่ศรีเรือนที่ดี เข้ากันได้ดี

สิงห์ (24 กรกฎาคม – 23 สิงหาคม) มีความเป็นผู้นำเร่ร่อนและเหมือนกัน

เมถุน (22 พฤษภาคม – 21 มิถุนายน) ความคิดความอ่านคล้องจองกันดี

ราศีสิงห์ ☒ (24 กรกฎาคม ถึง 23 สิงหาคม)

สาวราศีสิงห์

แม่เสือสาวนี้จะเด่นและสง่ากว่าสาวราศีอื่นๆ ทั้งๆ ที่รูปร่างหน้าตาไม่ได้มีอะไรที่สวยเด่นกว่าสาวราศีอื่นๆ เลย แต่สิ่งที่ทำให้เธอเหนือสุดที่เห็นจะเป็นความมีชีวิตชีวา ราเริง น่ารัก บุคลิกยอด เป็นแม่เหล็กดึงดูดความสนใจได้ในทุกย่างก้าว ความงามมีเสน่ห์บวกกับท่าทางสง่าดูนางพญาทำให้ชายหนุ่มทั้งหลายติดใจและสนใจเธอตั้งแต่แรกเห็น

บุคลิกท่วงท่าหน้าตา

หน้าตาของแม่เสือสาวนี้มองเหมือนคนที่มีอะไรที่เด่นอยู่น้อยๆ ใจก็คิดโน่นคิดนี่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นตลอดเวลา ไม่มีเสียละที่เธอจะปล่อยตัวให้วงหอยเข็มเขาต่อหน้าคนอื่น

เธอเป็นคนใจกว้าง ดวงตาสุกใสบ่งบอกว่าเป็นคนใจดี ง่ายๆ ก็เอาเถอะขอให้สบายใจด้วยกันทุกฝ่ายเป็นใช้ได้

ชอบทำผมปิดหู และผมของเธอต้องดูดีเข้าทรงเสมอ รูปร่างของสาวราศีนี้ค่อนข้างสูง เดินตัวตรง หลังตรง ศรีษะตรงหน้าเขี้ยว เวลาเอียงย่างดูสง่าไม่เหมือนใคร จะจีบยากก็ตรงที่เวลาเดินไม่มองคนไหนแหละ

อุปนิสัย

สิงห์สาวแต่งตัวเก่ง กล้าแต่ง รสนิยมแพง ดังนั้นมักจะสวยได้นานจะซื้ออะไรก็ได้ขอให้เป็นของดูดี ขึ้นเดียวให้เป็นปีๆ ไม่เสียตายตาของดี ราคาแพงเท่าไรพอสู้ใจเธอก็จะสู้

เสื้อผ้าชู้ๆ เธอไม่แตะ ของลดราคาถ้าถูกจนผิดปกติเธอไม่จับ เธอสามารถพิจารณาสิ่งที่ไม่ควรไต่ด้วยตัวเอง สาวราศีนี้ไม่นิยมของเก๋ เครื่องประดับของเธอเองเป็นของจริงเสมอ ไม่งั้นไม่ใส่

น้ำหอมที่ใช้ก็ต้องเป็นน้ำหอมอย่างดี ครีมบำรุงผิวต้องเป็นของชั้นยอด ใครที่คิดจะจีบเธอถ้าวัวไม่รวยละก็ถอยออกมาดีกว่า

วิธีมัดใจ

ถ้าคุณสนใจเธอต้องหาคนที่เธอรู้จัก แนะนำคุณให้รู้จักกับเธอก่อน อย่าพรวดพราดเขาไปพูดกับเธอเองโดยไม่มีใครรับรองเด็ดขาด เพราะเธอเป็นคนค่อนข้างที่จะถือตัวไม่จะสนิทสนมกับคนแปลกหน้า แต่ถ้าวัวรู้จักโดยมีคนแนะนำเธอก็จะใจกว้างพอที่จะพูดคุยด้วย

นิสัยของเธอชอบให้คนยกยอ แต่ต้องยอมให้ถูกหลักถูกเวลา ไม่ใช่เจอปั๊กก็ชมเธอว่าสวยปุ๊บเลย เธอจะสะบัดก้นและจะไม่แยแสคุณเลย

อย่าทำตัวเหนือกว่าเธอถ้าอยากให้เธอรัก แต่ก็อย่าทำเป็นคนขี้เหี้ย ทำให้เธอรู้ว่าจริงๆ แล้วคุณก็ทำได้ แต่เพราะคุณรักเธอคุณจึงยอมให้เธอ และขอเตือนไว้สักนิดว่า จงอย่าทำให้เธอโมโหเด็ดขาด ความโกรธของเธอรุนแรงและอันตรายมากกว่าไฟไหม้ป่าหลายร้อยเท่า!

สถานที่ที่คุณจะพาเธอไปต้องสถานที่หรูและแพง เธอเป็นคนฉลาดแถมยังฉลาดแถมโกงซะด้วย อีกอย่างหนึ่งที่ต้องระวังก็คืออย่าได้พูดหรือเอ่ยคำหยาบออกมาให้เธอได้ยินแม่แต่คำเดียว อยาให้ได้ยินคำที่ไม่ละมุนละม่อมเป็นอันขาด เธออาจหมดรักเอาได้ง่ายๆ

ความสัมพันธ์กับหนุ่มราศีอื่น

กรกฎ (22 มิถุนายน – 23 กรกฎาคม) เป็นคนโรแมนติกและโรแมนติก เป็นคนที่ไม่อยู่เฉยเหมือนกันเขาใจกันได้ดี

กันย์ (24 สิงหาคม – 23 กันยายน) พูดกันรู้เรื่อง ไม่ค่อยขัดใจกัน

ตุลย์ (24 กันยายน – 23 ตุลาคม) เป็นคนมีเหตุผลและจะยอมให้เธอเสมอ

หนุ่มราศีสิงห์

เจ้าแห่งสัตว์ทั้งหลาย เขาเกิดมาเพื่อเป็นเจ้าผู้ปกครองทุกคนและทุกสิ่ง ชายราศีสิงห์มีความสามารถเฉพาะตัวที่เด่นมาก คือเขาสามารถทำให้คนรักและนิยมชมชอบเขาได้ด้วยเสน่ห์ที่ใจด้วยคำพูดและรอยยิ้มของเขาเพียงแค่นั้น

บุคลิกท่าทางหน้าตา

สิงห์ก็คือราชสีห์ หัวโตใหญ่ คอกลม ท่าเดินไม่เหมือนใครไม่มีเฉื่อยชาเนิบนาบเด็ดขาดแม้ในยามที่เขามีทุกข์อยู่เต็มหัวใจก็ตาม

รูปร่างสันทนต์ ผิวค่อนข้างเข้มแต่ไม่ถึงกับดำ บ่ากว้าง ไหล่ตั้น หลังเต็มดูเป็นคนองอาจและดูน่ากลัว แต่คุณดูแววตาเขาสิ เขาเป็นคนที่ใจดีมีความเมตตาปราณีมากกว่าที่สุด มากกว่าใครๆ ในทุกราศีด้วย

อุปนิสัย

สิงโตหนุ่มเป็นคนเลือดร้อนโกรธง่ายแต่หายเร็ว เป็นคนใจกว้างไม่ผูกใจเจ็บใคร และมักมองโลกในแง่ดีเสมอ

เป็นคนรสนิยมดี ชอบของแพงและทันสมัย ไม่ว่าจะเสื้อผ้า เครื่องประดับ หรือแม้แต่กระทั่งอาหาร สำหรับเขาแล้วทุกอย่างต้องผ่านการเลือกสรรและจัดว่าเป็นของดีจริงๆ

หนุ่มสิงห์ไม่ชอบกินอาหารคนเดียว เขาชอบอยู่ในกลุ่มเพื่อนฝูงชอบการสังสรรค์ ชอบที่จะได้เล่าได้คุยเรื่องสนุกสนานและตื่นเต้นเสมอๆ เขาเป็นคนคุยสนุกจึงมีเพื่อนเยอะและออกจะเจ้าชู้หน่อยๆ

วิธีมัดใจ

อยากผูกใจสิงห์หนุ่มต้องทำตัวให้เป็นคนโรแมนติก หัดใช้น้ำหอมอย่างดีกลิ่นชวนใจ เปลี่ยนมาใช้เสื้อผ้าเนื้อบางสีสวย แทนผ้าหนาๆ แต่งตัวให้สวยและทันสมัยเสมอ อย่าให้เขารู้สึกอายนะคะคุณไปไหนๆ คุณต้องทำให้เขาภาคภูมิใจในตัวคุณเสมอ

เขาชอบให้คนฟังเรื่องราว หรือแผนการต่างๆ คุณต้องไม่ขัดคอเขา และต้องให้ความสนใจในเรื่องที่เขาเล่า ชมเขาว่าเขาฉลาด รอบรู้สารพัด (จริงใจหน่อยนะอย่าเสแสร้งล่ะ ถ้าเขาจับได้ว่าคุณแกล้งยอเขา เขาจะถือว่าคุณไม่จริงใจและจะเลิกคบไปเลย)

เวลาไปไหนมาไหนกับเขาคุณต้องให้เขาเป็นคนออกความเห็นและมอบให้เขาเป็นผู้นำและคุณจะต้องทำตาม

ที่ติดด้วย

ความรักเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเขา คนอย่างเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อรักใคร่ข้างเดียว
ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณต้องแสดงให้เขาเห็นว่าคุณเองก็รักเขา
และถ้าคุณรักเขาแล้วคุณจะมีใจให้ชายอื่นไม่ได้ตลอดชีวิต คุณจะต้องรักเขาและซื่อสัตย์ต่อเขาคนเดียว

ความสัมพันธ์กับสาวราศีอื่น

กรกฎ (22 มิถุนายน - 23 กรกฎาคม) เป็นคนโรแมนติกเหมือนกัน

กันย์ (24 สิงหาคม - 23 กันยายน) มีทะเลาะกันบ้างแต่จะคืนดีกันเร็ว

ตุลย์ (24 กันยายน - 23 ตุลาคม) เป็นแบบว่าพี่ว่าน้องตามใจพี่

ราศีกันย์  (24 สิงหาคม ถึง 23 กันยายน)

สาวราศีกันย์

สาวราศีกันย์เป็นกุลสตรี เป็นหญิงแท้ๆ จะไม่ให้ทำผู้ชายคนไหนเลย
ไม่มีการขมขื่นขยาดหรือสงสัยสัญญาใดๆ มาให้คุณรูก่อน ไม่ยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมรักๆ ใคร่ๆ
ถ้าเธอไม่แน่ใจว่าปลอดภัยหรือยังแล้วให้ผลดีกับอนาคตของเธอ

บุคลิกท่วงท่าหน้าตา

สาวทรงโฉมไฉไล เดินเร็ว ทุกย่างก้าวดูมั่นคงและรู้จุดหมายปลายทาง
ท่าเดินของเธอทำให้เธอมองกลายเป็นคนสูงกว่าความจริง

ใบหน้าของสาวราศีนี้จะเป็นรูปไข่ ดวงตาห่างกันมาก เวลามองดูตรงๆ
เหมือนกำลังสงสัยและต้องการที่จะค้นหาความจริงใจของคุณ เธอชอบที่จะรู้ความจริง เป็นคนตรง
บางครั้งตรงเกินไป อาจทำให้คุณรู้สึกว่าคุณชอบเธอเพราะความที่เธอเป็นคนพูดตรงเกินไป

เส้นผมเส้นเล็กละเอียดหยาบ ผิวค่อนข้างคล้ำหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเธอเป็นคนที่ผิวคล้ำง่าย
ถ้าถูกแดดนานๆ กว่าจะกลับมาขาวเหมือนเดิมนั้นใช้เวลาช้านานกว่าสาวคนอื่นๆ
เมื่ออายุมากขึ้นจะได้รับคำยกย่องว่าเป็นผู้มีวิสัยงาม หน้าตาของเธอจะดูอ่อนกว่าวัยเสมอ

อุปนิสัย

สาวราศีกันย์ไม่ชอบการพูดจาว่าร้าย หรือนินทาใครลับหลัง คนอย่างเธอจะไม่นินทาใคร
และถ้าไม่จำเป็นก็绝不会พูดถึงใครในแง่ร้าย และมีความทรงจำเป็นเลิศ

สาวราศีกันย์เป็นคนแต่งตัวสมาร์ทไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไป ดูเรียบร้อยสง่า

เล็บมือเล็บเท้าต้องได้รับการตกแต่งและสะอาดอยู่เสมอ

เธอชอบเสื้อผ้าสีชมพูหรือสีฟ้า ชอบทุกอย่างที่สวมสบายไม่รัดจนรู้สึกอึดอัด แต่งตัวดี รสนิยมเรียบร้อย ใช้เครื่องประดับที่เข้ากับเสื้อผ้าได้อย่างวิเศษ ชอบใช้เครื่องประดับของจริง เธอไม่ชอบอะไรที่จ่อมปลอม

น้ำหอมกลิ่นอ่อนสะอาด บางเบา สบู่กลิ่นเบาหวิว ครีมบำรุงผิวที่ไม่มีกลิ่นหรือมีแต่น้อย ทั้งใจและกายที่สะอาดหอมทำให้เธอรู้สึกมีค่า สบายใจ เมื่อใจสบายเธอก็จะอารมณ์ดี จิตใจเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งสำหรับสาวราศีนี้

เป็นคนที่รักษาเวลามากกว่าชาวราศีอื่นๆ ทั้งหมด ไม่ชอบพูดคำหยาบ ทนคำสบถสาบาน ไม่ได้ อาจเลิกคบกับคนที่พูดคำหยาบคายโดยไม่บอกให้เขารู้ว่าโกรธเพราะอะไร

วิธีมัดใจ

คำว่า “สุภาพบุรุษ” มีความหมายอย่างยิ่งสำหรับสาวราศีกันย์นี้ ใครจะจีบเธอจึงต้องระวังรักษาความสุภาพทนอย คุณต้องปิดประตู เลื่อนเกาอี้ ช่วยหิ้วของ ฯลฯ ให้เธอ ของยี่ห้อ “ตุง” จริงๆ ถ้าทำเฉยเหมือนไม่ใส่ใจเท่ากับปล่อยสาวกันย์ให้หลุดลอยไปได้ง่ายๆ เสน่ห์ของคนรักจะหมดลงก็เพราะทำตัวไม่เป็นสุภาพบุรุษทุกกระเบียดนิ้ว

ผู้ชายที่มาจีบเธอจะต้องรักเธออย่างใจเดียว เธอไม่ใช่คนขี้หึงไม่ชอบการแสดงตัวเป็นเจ้าของจนออกนอกหน้าแต่ความรักที่คุณมีให้เธอต้องเป็นรักแท้ เธอทนไม่ได้ถ้าจะรักเพื่อลองหรือเลิกแล้วเริ่มใหม่ ดังนั้นกว่าเธอจะเจอชายที่หมายปองได้ เธอจึงรังรอเสียเวลานานเพราะไม่กล้าและเพราะไม่อยากจะยุ่งกับใครถ้ายังไม่แน่ใจจริงๆ แต่ถ้าเธอรักแล้วเธอก็จะมอบกายถวายชีวิตให้คุณคนเดียว ถ้าคนเดียวที่เธอจับได้ว่าคุณไม่จริงใจต่อเธอ สาวกันย์จะหันไปจากคุณ และจะไม่กลับมาหาคุณอีกตลอดกาล

ถ้าคุณมีนัดกับเธอ คุณจะแต่งยังไงก็ได้แต่คุณต้องแน่ใจว่าเสื้อผ้าของคุณสะอาด เล็บมือตัดสะอาด โกนหนวดเคราเรียบร้อย ถ้าจะใส่น้ำหอมให้เลือกไซส์กลิ่นที่อ่อนๆ คุยกับเธอได้แทบทุกเรื่อง แต่ระวังอย่าวิจารณ์คนอื่นให้เธอฟัง เธอไม่ชอบ

ถึงเวลาก็ช่วยเหลือเธออย่าสุภาพบุรุษฟังช่วย ถ้าชวนเธอไปเที่ยว ขอให้เที่ยวแล้วรีบส่งเธอกลับบ้าน อย่าเข้าชู้ชวนเธอไปไหนต่อ อย่าบังคับและอย่าชวนเธอมากเกินไปเพราะอาจจะทำให้เธอขยาด และต่อไปเธอจะไม่ไปเที่ยวกับคุณอีก และที่สำคัญคุณต้องเป็นคนรักษาเวลาอย่างดี ยิ่ง ถ้าคุณนัดกับเธอแล้วคุณมาสาย ขอให้คุณบอกเหตุผลกับเธอตรงๆ อย่าโกหกเธอ เพราะนอกจากไม่สำเร็จแล้ว คุณยังไม่มีโอกาสได้แก้ตัวเป็นครั้งที่สองอีกด้วย

ความสัมพันธ์กับหนุ่มราศีอื่น

กรกฎ (22 มิถุนายน – 23 กรกฎาคม) เป็นคนโรแมนติก น่ารักและอ่อนโยนรักบ้านคุณกันรู้เรื่อง สิงห์ (24 กรกฎาคม – 23 สิงหาคม) มีลักษณะเป็นผู้นำ เป็นคนตรง เป็นชายแท้มักพูดความจริง พิจิก (24 ตุลาคม – 22 พฤศจิกายน) เป็นคนที่เอาจริงเอาจังในเรื่องของความรัก

หนุ่มราศีกันย์

หนุ่มกันย์เป็นพวกเจ้าชู้เจี๊ยบ เปลี่ยนคู่อวดบ่อย เป็นหนุ่มขี้อวด ชอบความเนียน เป็นคนที่เด่นออกมาจากกลุ่มคนโดยไม่ต้องไปยืนอยู่ตรงกลางกลุ่มคนเหล่านั้น ชอบที่จะยืนฟังอย่างสังเกตมากกว่าพูด ตอนที่ยืนฟังนิ่งๆ นั้นแหละ คือตอนที่เขากำลังคิดว่าจะพูดกับใครดี

บุคลิกท่วงท่าหน้าตา

เป็นหนุ่มที่รักษาความสะอาดของตัวเองเป็นอย่างดี หน้าตาสะอาดหมดจด บ่ากว้าง แขนขายาว นิ้วยาวเรียว มือสวย ชอบทำมือทำอะไรเวลาพูด เล็บสวยและสะอาดอยู่เสมอ

เดินเร็ว ย่าสั่นเท้าหนัก ผิวพรรณค่อนข้างคล้ำ

อุปนิสัย

เป็นผู้ชายที่ดูแลสุขภาพของตัวเองได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอาหารและยา เป็นคนรักสะอาดเอามากๆ แมแต่ภาชนะที่ใสอาหารก็ไม่ปล่อยให้สกปรกเลย

แต่งตัวเรียบร้อย ไม่ชอบไว้นวดเพราะเค้าจะบอกว่ามันแลดูสกปรก เป็นคนตระหนี่ถี่เหนียว ไม่จำเป็นจะไม่ยอมจ่ายเด็ดขาด

ผู้ชายรักสีกันอยู่กับเวลาเป็นของคู่กัน เขาเป็นคนตรงต่อเวลามากจะไม่ปล่อยให้ใครคอย ปากจัด ชอบวิจารณ์คน แต่เขาก็รู้จักกาลเทศะดีวาต่อนไหนและคนไหนเขาควรวิจารณ์

ชอบหัวเราะ ไม่ชอบคนพูดจาหยาบค้าย ไม่ชอบคนที่ทำอะไรเร็วปรูดปรูด ไม่ชอบคนรุ่มร่าม ไม่ชอบผู้หญิงเปรี้ยว หรือแม่แต่กระทั่งคนที่แต่งตัวรุงรังไม่เรียบร้อย หนุ่มกันยคนนี้เรื่องมาก ขี้รำคาญไปหมดเสียทุกอย่าง

วิธีมัดใจ

ไม่จับไม่ได้ โดยเฉพาะหนุ่มกันย เค้าจะไม่โดดเข้ามาให้คุณจับหรือก คุณจะต้องตามไล่กันแทบเหนื่อยตายจึงจะสำเร็จ

หนุ่มกันยรักความสะอาดและพิถีพิถันในเรื่องของสุขภาพและอาหารการกิน ถ้าคุณชวนเขาไปทานข้าวที่บ้าน คุณต้องดูแลช้อนใหม่มันวาว จานชามให้สะอาดเอี่ยมอ่อง แก้วน้ำไม่ให้เปื้อนคราบ แล้วเวลาที่คุณดื่มน้ำพยายามอย่าให้มีคราบลิปสติคของคุณติดแก้วเขียว แล้วรายการอาหารก็ควรเลือกรับประทานที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพอุดมด้วยโปรตีนและวิตามินแต่น้อยด้วยไขมันและคลอเรสเตอรอล หนุ่มกันยเค้าก็จะทิ้งคุณมากทีเดียว

การจะจับหนุ่มกันยให้อยู่หมัด คุณต้องแสดงละครเก่ง แสดงได้หลุยบทบาท ถ้าเล่นอยู่บทบาทเดียว พ่อเจ้าประคุณก็จะเบื่อ ยิ่งคุณเป็นผู้หญิงที่มีความสามารถมากเท่าไรยิ่งดี อย่าให้เขานึกว่าคุณได้แม่แต่ขณะเดียวว่าคุณเป็นผู้หญิงธรรมดาๆ ที่ไม่เก่งอะไรเป็นพิเศษ

เขาเป็นคนหัวเราะดัง แต่ชอบให้แฟนยิ้มเฉยๆ ถ้าเสียใจไม่ต้องร้องไห้ฟูมฟายให้ยู่ดยาว แค่อำนาจเศร้าๆ ก็พอแล้วเดี๋ยวเขาจะปลอบคุณเอง ถ้าคุณทำให้เขารักได้ เขาจะเลิกแสวงหาผู้หญิงคนอื่นอีก เขาจะทุ่มเทความรักให้คุณและจะดูแลคุณอย่างดีทีเดียว

ความสัมพันธ์กับสาวราศีอื่น

เมถุน (22 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน) สาวราศีสิงห์ รักเดียวใจเดียวดี

ตุลย์ (24 กันยายน - 23 ตุลาคม) ผู้หญิงเรียบร้อย มีเหตุผล

พิจิก (24 ตุลาคม - 22 พฤศจิกายน) เป็นแม่บ้านแม่เรือนทำอาหารเก่ง

ราศีตุลย์ (24 กันยายน ถึง 23 ตุลาคม)

สาวราศีตุลย์

เป็นผู้หญิงที่สวยงามที่สุดในจำนวนสาวอื่นๆ ทุกราศี เริ่มตั้งแต่หน้ารูปไข่ ผิวพรรณดีมีน้ำมีนวล รูปร่างหน้าตาจิ้มจิ้ม อ่อนหวาน ใบหน้ายิ้มแย้มและเป็นมิตรกับทุกคน

บุคลิกท่าทางหน้าตา

สาวตุลย์หน้าตาจิ้มลิ้ม เส้นผมอ่อนนุ่มเหมือนเส้นไหม ผมสีเข้มสวยมักเป็นสีน้ำตาลอมแดงหรือไม่กี่ดำสนิทไปเลย

รูปร่างเพรียว สมส่วนพอเหมาะดูเก๋มากกว่าสวย สาวตุลย์มีเสน่ห์ตรงที่ยิ่งดูยิ่งสวย

อุปนิสัย

เธอเป็นคนสนุกชอบเย้าแหย่เพื่อนฝูง ชอบแต่งตัวแต่ไม่ทันกับทันสมัยหรือเปรี้ยวจัดจนเกินไป เธอรู้ว่าอะไรควรใช้กับสิ่งไหนในโอกาสอะไร และจะบอกตัวเองเสมอว่า “แบบนี้เหมาะกับฉัน ใส่แล้วสวยดูดีที่สุดใน

น้ำหอมที่เธอใช้จะเป็นน้ำหอมกลิ่นอ่อนอย่างอ่อนที่สุด ถ้าคุณขยับเข้าไปใกล้ จะได้กลิ่นหอมของกลีบดอกไม้ ไม่หอมหวานจนเวียน ไม่หอมฉุน ไม่หอมจัด บางคราวคุณจะนึกไม่ถึงเลยว่าเธอใช้น้ำหอมซึ่งความหอมนี้เป็นเสน่ห์ที่ค่อนข้างลึกซึ้งของสาวตุลย์

เธอชอบดูหนังฟังเพลง ไม่ชอบอยู่คนเดียว ชอบทำสวน ชอบดอกไม้และเป็นคนรักธรรมชาติ เธอเป็นคนสามารถ ท้าทางราศีเป็นเพื่อนกับคนง่าย เปิดเผย และไม่ถือตัว

วิธีมัดใจ

การทำความรู้จักกับเธอคุณต้องหาคนอื่นให้ช่วยแนะนำให้ เธอเป็นคนชอบเรื่องราวเขาทำไม่ยากให้คุณเห็นว่า เธอจ่ายต่อการตีสนิท

เมื่อคุณมีนัดกับเธอ คุณต้องตรงเวลา แต่งตัวให้ดีที่สุด อย่าขี้ เธอชอบบุคลิกอ่อนโยน อย่าผลุนผลันพุดฉิ้นใจเร็วด่วนใด ใช้คำพูดของคุณให้เป็นผล เช่นชมवादดวงตาคุณนั้นของเธอของเธอว่าหวานซึ่ง ชมอะไรก็ได้ที่รู้สึกวานาชมและไม่ละลาบละลวงจนทำให้เธออาย

ความรักของสาวตุลย์มีเผื่อแผ่ไปให้คนทั้งหลาย บางทีคนรักอาจรู้สึกพิกลๆ ในใจ หาวว่าทำไมรักง่าย ชอบง่ายอย่างนี้ ใจจริงสาวตุลย์ขี้นงสาร ไม่อยากให้คุณเสียใจน้อยใจ อยากให้ทุกคนสบายใจในความรักเท่าเทียมกัน

เธอชอบอะไรที่หรูๆ คุณจึงต้องคัดสรรภัตตราคารที่จะพาเธอไปดินเนอร์หน่อย เธอทานอาหารได้ทุกอย่างที่ไม่มีรสเผ็ดร้อนรุนแรง แต่ต้องดูสวยงามกิน แต่งโต๊ะให้สวย ใช้จานชามถ้วยแก้วดีๆ มีเทียนไขจุดสักสองเล่มสำหรับอาหารค่ำระหว่างเธอกับคุณ สาวตุลย์ก็จะซาบซึ้งนั้

ความสัมพันธ์กับหนุ่มราศีอื่น

พฤษภ (21 เมษายน – 21 พฤษภาคม) ความรักของเขาเป็นสิ่งยิ่งใหญ่ สามารถให้ความรักและคุ้มครองคนรักได้ดี

กันย์ (24 สิงหาคม – 23 กันยายน) ผู้ชายถ่อมตัวและช่างคิด ไร่เรียงและฉลาด เป็นคู่ครองที่ดี

สิงห์ (24 กรกฎาคม – 23 สิงหาคม) หนุ่มกล้า ใจร้อน โรแมนติก ชี้แจงไปนิด แต่ก็รักกันดี

หนุ่มราศีตุลย์

หล่อเหลือเกิน หนุ่มตุลย์ราศีมหาเสนต์ หน้าตาทำทางเหลือหลาย น่าประทับใจไปหมด แม่เหล็กดึงดูดพลังมหาศาลแห่งใหญ่มีแรงดึงดูดมากเท่าไร ชายตุลย์ก็เช่นกัน สาวๆ เห็นแล้วอดไม่ได้ที่จะเก็บเขาไปฝันถึง

บุคลิกท่วงท่าหน้าตา

หนุ่มตุลย์มีดวงตามหาเสนต์ เป็นดวงตาที่สามารถยิ้มได้พูดได้ขบขันและเกี้ยวพาราศีสาว ๆ ได้พร้อม เป็นดวงตาที่ทำให้สาว ๆ ตกหลุมรักและเก็บเอาไปฝันถึงมากตมมาก คิวก็สวยเขากันได้ดีกับดวงตา

รูปร่างค่อนข้างเพรียว และจะออกไปทางผอม ตัวตรง กระดูกไม่ใหญ่นัก แขนยาว เนื้อแน่น หนุ่มตุลย์นี้รูปร่างหน้าตาแลดูหล่อแบบประณีต

หนุ่มตุลย์มีตะโพกเล็กช่วงท่อนบนออกจะผอมบาง แต่ทำทางเวลาย่างเท้าของเขาดูสง่าและสามารถเดินได้นาดูจนคนอื่นลืมนึกไปหมดว่าเขามีส่วนน้อยของร่างกายตรงไหน

อุปนิสัย

พวกตุลย์เป็นพวกที่ชอบช่วยเหลือคน รักเพื่อนมนุษย์ แต่ไม่แน่วแน่นอยู่กับใครหรือชอบใครเป็นพิเศษ เขาต้องการเพื่อแผ่ความดีและความรักของเขาให้กับคนทั่วไป ไม่เฉพาะเจาะจงให้กับใครคนใดคนหนึ่ง

สำหรับการแต่งตัวของหนุ่มราศีนี้ หนุ่มตุลย์ชอบเสื้อเชิร์ตสปอร์ตง่าย ๆ และกางเกงขายาวที่ตัดเย็บด้วยฝีมืออันประณีต เสื้อผ้าของเขาเป็นแบบง่าย ๆ สบาย ๆ แต่ต้องประณีต น้ำหอมกลิ่นอ่อน ๆ เครื่องประดับเพียงแคแหวนรุ่นหรือแหวนนามสกุลวงเดียวก็พอแล้ว หนุ่มตุลย์รักความเรียบง่ายและไม่นิยมของเทียม

หนุ่มตุลย์ไม่ชอบสีฉูดฉาด ชอบและตื่นเต้นพอใจถ้าได้เห็นสีสันของธรรมชาติ เขาชอบหัวเราะ และบางครั้งหัวเราะได้ดังจนหน้าตาใจ บางครั้งก็ยิ้มเล็ก ยิ้มนอย มีหลายแบบ แต่แบบที่แน่ ๆ ที่หนุ่มตุลย์ไม่ยิ้มก็คือ การยิ้มเยาะ

วิธีมัดใจ

หนุ่มตุลย์เป็นหนุ่มที่ช่างเลือกพอสมควร เป็นคนที่ไม่ชอบตัดสินใจอะไรโดยเร็วหรือฉาบฉวย หนุ่มตุลย์เป็นคนพูดตรง ประเกตุจะว่าอะไรก็ว่ามา ถ้าคุณคิดจะชวนเขาไปไหนก็ไม่ตองอ้อมค้อมเขาไม่คิดมากหรือกว่าใครเป็นคนชวนก่อน แต่ต้องระวังอย่าได้แสดงตัวเป็นจ้าวของเขา หรือสนิทสนมกับเขาเร็วเกินไป

แสดงออกอย่างซื่อๆ พูดจาน่ารักๆ พูดชมเขาบ้างถ้าคุณไม่ชมเขาเลย เขาจะรู้สึกว่าคุณกระด้างไปหน่อย
อย่าทะเลาะกับเขา อย่าหาเรื่องเขา เขาจะคิดว่าคุณเป็นคนไร้ซึ่งเหตุผล

หนุ่มตุลย์ชอบแสดงความรักด้วยดวงตา วาจาท่าทาง แสดงให้เขาว่าคุณพอใจเขา
ทุกอย่างให้แสดงอย่างซื่อๆ เหมือนไม่อยากเชื่อว่าคุณจะเป็นอย่างจริง

เนื่องจากชายผู้นี้บางครั้งใจดีมากเกินไป เขาจึงต้องการคนอารมณ์คงที่ มีนิสัยเหมือนเขา เข้าใจเขา
หัวเราะในสิ่งเดียวกับเขา รักความยุติธรรม เหมือนกับเขา โดยสรุปแล้วอุปนิสัยของคุณต้องเข้ากับเขาได้ดี
และที่สำคัญ เขาเป็นชื่อสัตย์ และไม่มีวันหักหลังคุณ

ความสัมพันธ์กับหนุ่มราศีอื่น

พฤษภ (21 เมษายน - 21 พฤษภาคม) สาวสวยอารมณ์มั่นคงเยือกเย็น รักกันนาน

กันย์ (24 สิงหาคม - 23 กันยายน) ความละเอียด การเอาใจใส่ที่ดี เข้ากันได้ดี

สิงห์ (24 กรกฎาคม - 23 สิงหาคม) ใจร้อนไปนิดแต่ก็โรแมนติกดี ชีวิตจะได้มีรสชาด

ราศีพิจิก (24 ตุลาคม ถึง 22 พฤศจิกายน)

สาวราศีพิจิก

สาวพิจิกรักความรู้สึกโล่งๆ ว่างๆ มีเสรีภาพ เป็นคนฉลาดหลักแหลม เอาชนะคนได้ด้วยปัญญา
เป็นคนซื่อตรงน่ารัก ยกเว้นบางเวลาที่เราอยากทำลายบางอย่างให้พินาศ ก็จะทำได้ในทันทีเช่นกัน
เธอไม่ใช่คนสวยเท่าไรนัก แต่เป็นสาวที่ชายหนุ่มติดใจและอยากรู้จักมากที่สุดคนหนึ่ง

บุคลิกท่วงท่าหน้าตา

สาวพิจิกมีใบหน้าคมสวย โดยเฉพาะนัยน์ตาของเธอ คมแสนคม มองมาที่ไร ทำเอาหัวใจแปล้บๆ
เด่นโครมคราม ไปตามๆกัน

รูปร่างดี และกลัวความอ้วนมาก เธอจะดูแลร่างกายของเธอให้สเลนเดอร์เสมอ
ถึงรูปร่างเธอจะค่อนข้างผอม แต่ทรวดทรงตรงที่เธอความมีเธอก็มี
ดังนั้นคุณไม่ต้องกลัวว่าเธอเป็นแฟนแล้วจะผิตหวัง

ท่าเดินของสาวแมงป่องนี้เหลือร้าย เธอเดินเร็วเหยียดตะโพกและทอดขา สามารถทำให้ชายตะลึง
ถึงกับต้องเหลียวหลังกลับมามองเธอจนลับสายตาเชียว

อุปนิสัย

แมงป่องสาวเก็บความลับเก่ง แต่มีความสามารถดึงความลับออกมาจากคนอื่นได้ เป็นคนเอาแต่ใจตัวเอง
ถือว่าตัวเองเป็นใหญ่ และจะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่เธอต้องการ

ทันสมัย เบรียวปรี๊ด นั่นแหละสาวพิจิก เธอชอบแต่งตัวเจี้ยว ทันสมัย สีสดใส จนใครๆ ต้องมองเหลียวหลัง ชอบบุฟฟานค้อ ผาโปกผม น้ำหอมกลิ่นยวนใจ พอคุณได้สูดน้ำหอมของเธอสักหน คุณอาจตาลายลมตึงเอางายๆ

สาวพิจิกเป็นสาวสมัยใหม่ คุณตามเธอไม่ค่อยทันหรอก เธอสูบบุหรี่ตี๋มเหล่า ตี๋มเก่งเสียด้วย เธอเป็นผู้หญิงที่ดูมีชีวิตชีวา อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย แต่ไม่ค่อยเลิกลมความตั้งใจายนัก กว่า คุณจะ ได้รู้จักตัวคนที่แท้จริงของเธอได้ คุณก็แทบแยะเหมือนกัน เมื่อรู้จักเธอแล้ว คุณจะพบว่าชีวิตเธอเปลี่ยนแปลงเสมอ ไม่เหมือนความตั้งใจของเธอหรอก

เธอเป็นคนหัวแข็งอย่างที่สุด ไม่มีใครเทียบได้ เมื่อโกรธจะระเบิด ทายใจยาก นานี่หัวเราะอีกประเดี๋ยวมโหชะแล้ว เธอจะทำให้คุณหัวหมุนไม่รู้จะเอาอย่างไรถูก

วิธีมัดใจ

สาวราศีนี้ไม่ใช่สาวที่คุณจะนัดปุบเจอได้ปั๊บ เธอไม่ชอบหอรอกมันไม่ใช่สไตล์ของเธอ ถ้าลอบๆ แอบๆ ซอญๆ ละก้อมีห้วงจิบไต่งายกว่า ความลึกกลับทำให้เธอตื่นเต้น เวลารู้จะพาเธอไปไหนกินอะไร ทำยังไง คุณต้องเก็บเป็นความลับก่อน ถึงเวลานัดจริงๆ คอยเอาออกมาไซ้ ขอควรรระวัง คุณต้องตรงเวลา อย่าได้อีต้อดยี้ตยาดเป็นอันขาด

จะจีบเธอทั้งที่อยู่ทำให้เธอเก้อ จะไปไหนควรเกริ่นๆ กับเธอไว้บ้างเธอจะได้แต่งตัวถูก ถึงเวลากินไม่ต้องพาไปรานรูนัก ขอให้เป็นที่เจียบๆ มีอาหารทะเลก็จะได้ สาวพิจิกสว่นมากชอบทานอาหารทะเล

ในช่วงเวลาแรกๆ ที่เพิ่งรู้จักกัน คุณอย่าทำตัวเป็นคนมือไวกับเธอเชียว อย่าเพิ่งจับมือถือแขนเธอ เธออารมณ์ขื่นๆ ลงๆ ถ้าเธอไม่เอ็นจอย คุณก็แหวพอดี เธออานยาก วิธีรักจึงต้องไซ้เทคนิคบวกประสบการณ์อย่างซูปเปอร์ ไม่งั้นก็จะพังหลังจากนัดเจอกัน 1 – 2 หนแรก

เพราะฉะนั้นคุณต้องหมั่นตามเธอให้ทัน เธอต้องการอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง ถมเท่าไรไม่ค่อยจะเต็ม เธอจะให้คุดคอยตามเอาใจอยู่เรื่อย ต้องการให้ชื้อตรงและรักดีต่อเธอ ห้ามหลอกหลวงเธอ ถ้าเธอเจอว่าคุดเคยหลอกให้เธอหลง ก็คอยดูฤทธิ์เดชของแม่เถอะ

ความสัมพันธ์กับหนุ่มราศีอื่น

มีความสัมพันธ์ที่ดีและเหมาะที่จะเป็นคู่ของชาวราศีต่อไปนี้

กันย์ (24 สิงหาคม – 23 กันยายน)

ตุลย์ (24 กันยายน – 23 ตุลาคม)

ธนู (23 พฤศจิกายน – 21 ธันวาคม)

หนุ่มพิจิก

ราศีนี้เป็นราศีที่อยู่ในบัญชีของเทพเจ้าแห่งสงคราม เมื่อพุดถึงสงครามก็หมายถึงเสียงระเบิดตามความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ก่อให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ที่ดีกว่า นาตื่นเต้นและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

บุคลิกท่วงท่าหน้าตา

หนุ่มพิจิกมีธรรมชาติที่ลึกลับ ชวนให้ติดใจสงสัยอยู่บ่อยๆ มีเรี่ยวแรงมากดั่งช้างสาร มีบุคลิกที่เด่นสะดุดตา สูงปานกลาง เป็นคนคล่องแคล่วว่องไว

คิวคกแลเห็นได้ชัด สีหน้าเปลี่ยนอยู่เสมอ
เมื่อมีความรู้สึกใดในใจก็จะแสดงออกทันทีทางสีหน้าเป็นคนไม่พูดมาก
คนใกล้ชิดต้องหมั่นสังเกตแวตตาและสีหน้าของเขาแล้วจะรูเองว่าเขาคิดอะไร

ดวงตาสีน้ำตาลแก่ จับจ้องลึกซึ้ง แน่วแน่ คนที่ถูกหนุ่มพิจิกจ้องจะรู้สึกร้อนๆ หนาวๆ
แล้วแต่ว่าเขาต้องการส่งกระแสดิจิตให้รู้ว่าเป็นประการใด

อุปนิสัย

หนุ่มพิจิกเป็นคนแปลก ไม่ใช่คนเอาใจหรือตามใจใครยก ถ้าคุณบอกว่า “ไม่” เขาจะแปลเป็น “เอาเลย”
อารมณ์เขาหมุนเวียนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมือนกังหันตวงลง

มีนิสัยชอบวิจารณ์ ปากเสีย เป็นคนรั้นและหัวแข็งพอดู
คนที่คิดจะโตว่าที่กับเขาตองหาคำตอบและเหตุผลมาหักกลางเขาให้เด็ดขาด ไม่งั้นถูกหนุ่มพิจิกไล่จนมุมแน่

ในด้านของความรักหนุ่มคนนี้เปรียบดั่งวัตถุไวไฟ
หลงรักคุณง่ายประเทญเจอบุปรับักป้อเอามาไฟผืนใดเป็นคองเป็นแคว โดยที่ยังไม่รู้จักดีเท่าไรนัก
แต่ถารูว่าโดนหลอกให้หลงรักหรือถูกหักอก เขาก็จะกลายเป็นคนอีกคนหนึ่งใดเหมือนกัน เคียดแค้น ชิงชัง
และการลือมอดิตอันเจ็บปวดได้รวดเร็วเช่นกัน

การแต่งกายของหนุ่มพิจิกเหมือนนายแบบเดินออกมาจากหนังสือนิตยสารยังงัยยังงั้น
เขาแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าแบบเรียบๆ แต่พิถีพิถันในการตัดเย็บ เขามีญาณวิเศษเรื่องการแต่งตัว
สามารถเดาได้ว่าไปเจอใครควรใส่ชุดไหน

หนุ่มพิจิกเจ้าชู้และเป็นนักตี๋มตัวยง อย่าได้คิดมอมเหล่าเขาเด็ดขาดวิธีนี้ใช้กับเขาไม่ได้

วิธีมัดใจ

หนุ่มพิจิกไม่ถ้อสุหาความอะไร ถ้าหากคุณทอดสะพานให้เขาก่อน เขาเป็นคนที่เอาจริงเรื่องความรัก
และคาดคะเนน้ำใจอีกฝ่ายได้เก่ง

เมื่อมีนัดกับเขาคุณไม่ต้องแต่งตัวเลิศเลอนัก จงแต่งตัวล้าลองธรรมดา ดูสบายๆ
ใช้น้ำหอมกลิ่นแรงสักหน่อยแต่ตองเหมาะกับตัวคุณ
สาวที่จะรักหนุ่มพิจิกตองพยายามปรับักให้โอนอ่อนผ่อนตามเขาจะไปคิดแข็งขืนหรือเปลี่ยนความคิดของเขาเลย
คนอยางเขาไม่ยอมเปลี่ยนความคิดและนิสัยของตัวเองเด็ดขาด ดีแต่ที่วเขาเป็นคนโรแมนติกพอสมควร
เขาชอบผู้หญิงชนิดที่ดูเป็นผู้ดี อ่อนหวาน ชอบคนน่ารัก
คุณสมบัติของเธอจะทำให้เขาไม่กลายเป็นคนแข็งกระดางจนเกินไปนัก

ความสัมพันธ์กับสาวราศีอื่น

กันย (24 สิงหาคม – 23 กันยายน) สาวอ่อนหวานน่ารัก มีคุณธรรม ไม่ค่อยโต้เถียงให้เสียอารมณ์

ตุลย์ (24 กันยายน – 23 ตุลาคม) นิสัยเข้ากันได้ดีมีความแปลกๆ ในตัวเหมือนๆ กัน

ธนู (23 พฤศจิกายน – 21 ธันวาคม) เธอพร้อมที่จะเป็นผู้ตาม และนิยมชายที่มีลักษณะเป็นผู้นำ

ราศีธนู (23 พฤศจิกายน ถึง 21 ธันวาคม)

สาวราศีธนู

สาวธนูมีใบหน้าที่น่าประทับใจด้วยรอยยิ้มอยู่เสมอ แม้ว่าเธอจะมีเรื่องทุกข์ร้อนหรือโกรธเคืองอยู่ เธอจะไม่แสดงออกมา เราจึงมักเห็นแต่หน้าที่ระบายไปด้วยรอยยิ้มอันอ่อนหวาน ซึ่งตามปกติแล้วสาวราศีนี้ไม่ค่อยถือโกรธใครจริงๆ

บุคลิกท่วงท่าหน้าตา

สาวธนูหาหาสวย รูปร่างดีเป็นที่น่าพิศมัย เวลาเดิน ท่าเดินจะเหมือนนางพญาแต่อย่าเพิ่งชม เธอเดินได้อย่างสง่างามได้เพียง 2 - 3 ก้าวเท่านั้นแหละ อีกสักประเดี๋ยวเธอก็จะสะดุดขาตัวเองหรือสะดุดก้อนหินหัวคะมาซะแล้ว

สาวธนูชอบไว้มวยาว ไม่ค่อยยอมตัดผมสั้น ชอบให้ผมปลิวลอลมมากกว่า เส้นผมไม่ดำสนิทก็จะออกน้ำตาลเสียมากกว่า

หน้าตาเธอบอกเป็นนัยตรง ชื่อ และเปิดเผย สาวธนูมีริมฝีปากที่สวยงามกว่าสาวราศีอื่นโดยกำเนิด ฟันสวยงามเรียบดูชุ่มชื้น สาวราศีนี้ถูกโฉลกกับเครื่องสำอางมากที่สุด แต่งหน้าเก่งโดยที่ไม่ต้องไปเรียนแต่งหน้าที่ไหน เธอก็สามารถแต่งหน้าได้อย่างสวยงาม สามารถตกแต่งพรางตาไม่ให้เห็นส่วนที่บกพร่อง และเน้นให้เห็นเฉพาะส่วนที่สวยงามเด่นได้

อุปนิสัย

เป็นคนสมองไว พูดตรง ออกความเห็นโผงผางไปหน่อย ชอบสนุก โลกโคน อยู่ไม่สุข ชอบเต้นแรงเต้นกา เวลาพูดคุยหรือหัวเราะเสียงของเธอจะดังกว่าใครในกลุ่ม

ไม่ค่อยสนใจในเรื่องของแฟชั่นการแต่งกายนัก เธอไม่อยากแต่งอะไรก็แต่งตามใจเธอชอบ เอาของเกามาเล่าใหม่ หรือมีก๊อซของเกากับใหม่ไปด้วยกัน ขอให้สิ่งดูดีสุดชิ้นเป็นใช้ได้ แบบเสื้อของเธอสำคัญที่สวมใส่สบาย เธอไม่แคร์สายตาใคร ถ้าแต่งประหลาดจนคนมอง ชอบแบบสปอร์ต ล้ำลอง อีสระ สะดุดตา เครื่องประดับสำหรับเธอแล้วไม่สำคัญ ถ้าจะไซ เธอจะเลือกแบบที่มันแปลกมากกว่าจะเลือกเพราะมันแพง

วิธีมัดใจ

สาวธนูชอบพักผ่อนใกล้ๆ ชอบเดินเตะทรายริมทะเลใต้แสงจันทร์หรือแสงแดดอ่อนๆ ชอบให้ลมพัดเส้นผมปลิวไสว ถ้าคุณพบเธอที่นั่นให้คุณเดินเข้าไปทักทายเธอได้เลย เธอไม่ใช่คนขี้อายนัก เธอชอบให้คนพูดคุยกับเธอตรงๆ ไม่ต้องมาทำเป็นอ้อมค้อม

แต่คุณไม่ต้องชมเธอมากหลังจากรู้จักกันแล้ว จงทำตัวเองเป็นตัวเองเหมือนที่คุณเคยเป็นอยู่ สาวธนูวานิสัยดี เธอรักคุณด้วยตัวคุณเองมากกว่า ที่ควรระวังก็คืออย่าไปถือสาหรือโกรธเธอเวลาที่เธอพูดอะไรตรงเกินไป เธอพูดแล้วไม่ค่อยมีเบรค

เธอต้องการให้ผู้ชายผูกใจเธอด้วยวิธีโบราณ คือเอาขี้ผึ้งมาอย่าอ้อมค้อม อย่ายอมเธอง่ายๆ และห้ามทำตัวโลเลเหลาะแหละ จงทำตัวให้เธอเห็นว่าคุณเป็นแมนจริงๆ

ผู้ชายโดยส่วนมากติดใจสาวราศีนี้ง่าย เธอไม่ใช่คนสวยนักแต่เธอรวยคนรัก ตอนแรกคุณอาจจะคบกับเธอเป็นเพื่อนแต่แล้วเธอก็สามารถล่อคุณให้หลงรักเธอจนหมดหัวใจ โดยที่คุณเองไม่ทันรู้ตัวด้วยซ้ำว่าคุณหลงรักเธอเมื่อไร

ความสัมพันธ์กับหนุ่มราศีอื่น

ควรรักและเลือกแต่งงานกับชายราศีนี้

สิงห์ (24 กรกฎาคม - 23 สิงหาคม)

เมษ (21 มีนาคม - 20 เมษายน)

หนุ่มราศีหนู

เป็นหนุ่มหน้าตาหล่อๆ ตรงไปตรงมา เป็นเพื่อนคนง่าย เสียอยู่อย่างเดียวตรงที่เป็นคนพูดจาโผงผาง เชือดเฉือนความรู้สึกคนอื่นโดยไม่ทันยั้งคิด มีความทะเยอทะยาน ใฝ่สูง มีพรสวรรค์ในการ “ดู” คน “ออก” เห็นหนเดียวก็สามารถบอกอะไรๆ เกี่ยวกับคนคนนั้นได้เป็นเรื่องเป็นราว

บุคลิกท่วงท่าหน้าตา

หนุ่มคนนี้ค่อนข้างผอม จมูกสั้น ปากสวย ปากของเค้านี้แหละที่คุณจะได้ยินเขาเอื้อนเอ่ย วาจาอันอ่อนหวาน น่าสนใจ ให้ความรู้ นานับถือ (เป็นบางที)

ดวงตาแจ่มใสอยู่เป็นนิจ ดวงตานี้แหละเหลียวดูสาวๆ ได้ไวที่สุด เป็นดวงตาที่ทำให้คนหยุดมอง หยุดฟัง แม้จะไม่ใช่วินิจฉัยมนต์สะกดจิตสาวๆ ก็ตาม

อุปนิสัย

เขาเกิดมาเป็นคนน่ารัก ชอบบอเอาใจคน ชอบเป็นที่รักของคนอื่น ดังนั้นจึงผูกใจสาวๆ ได้เร็ว แต่เขาก็รักอิสระและไม่ชอบการผูกมัด(ถ้าไม่จำเป็น) เป็นคนเปิดเผย ตรงไปตรงมา บางทีก็เป็นพวกขวานผ่าซาก พูดจาวิจารณ์ใครตรงๆ แรงๆ แต่ไม่ชอบให้ใครมาวิจารณ์ตัวเอง โดยเฉพาะเรื่องรูปร่างหน้าตาของเขา

ชอบเสื้อผ้าลำลอง สวมง่าย ใส่สบาย เป็นคนปฏิบัติพิถีพิถันในเรื่องความสะอาดของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ไม่ชอบมให้มีจุดด่างเปื้อนเสื้อผ้าแม้แต่จะเป็นเพียงเล็กน้อยก็ตาม

ไม่ชอบและไม่ไช่ยาหรือครีมโกนหนวด ไม่นิยมน้ำหอมกลิ่นใดๆ ชอบกลิ่นของตัวเองที่เป็นธรรมชาติมากที่สุด ชอบสีเขียวมะกอกแก่ๆ หรือสีเทาๆ สีดินที่อบอุ่น เช่นสีโทนน้ำตาลทั้งหลาย รองเท้าเป็นแบบทันสมัยแต่ต้องสวมใส่สบาย

เป็นคนที่สนุกแปลกๆ ไม่ชอบดื่มเหล้า แต่ชอบผสมให้คนอื่นดื่ม ชอบเล่นการพนัน ชอบแสงสี ชอบความตื่นเต้นทาทาย

วิธีมัดใจ

หนุ่มธนุกินเก่ง กินได้ทุกอย่าง ทำอาหารก็เก่ง แต่ถ้ามีอารมณ์เท่านั้นถึงจะทำ ปกติก็ขี้ขลาด ไม่ค่อยขยันเท่าไร หนุ่มธนุกินเก่งและชอบผู้หญิงที่ทำอาหารเก่ง (ไม่ตองมาก) และจะให้เขาหลงทำทุกอย่าง ส่วนตัวเองนั่งรอ

จริงๆ แล้วหนุ่มธนุกินใจและเข้าใจได้ไม่ยากหรอก เพียงแต่เวลาคุยกันคุณอย่าแสดงภูมิออกมาว่าคุณรู้อะไรแล้ว ทำเป็นเฉยๆ แล้วเป็นผู้ฟังที่ดีจะดีกว่า ปล่อยให้เขาเป็นคนเล่า ความจริงแล้วเขาทำเป็นเฉยๆ ไปอย่างนั้นแหละ เคารอโอกาสที่จะเปิดเผยตัวเองให้คุณได้รู้จักมากขึ้นเสมอ (ถ้ามีโอกาสและคุณให้ออกกาสั้นกับเขา)

ความสัมพันธ์กับสาวราศีอื่น

เมษ (21 มีนาคม - 20 เมษายน) เป็นคู่ที่เข้ากันได้ดีที่สุด พูดคุยกันรู้เรื่อง

สิงห์ (24 กรกฎาคม - 23 สิงหาคม) สาวราศีนี้น่ารัก น่านับถือ จะส่งเสริมกันดี

พิจิก (24 ตุลาคม - 22 พฤศจิกายน) สาวที่มีความตรงไปตรงมา มีความลึกลับน่าสนใจ น่าติดตาม

ราศีมังกร (22 ธันวาคม ถึง 23 มกราคม)

สาวราศีมังกร

เนื่องจากมังกร เป็นสัตว์กึ่งเทพ มีความยิ่งใหญ่มีอำนาจและทรงตน สาวราศีนี้จึงมีบุคลิกที่น่าเชื่อถือ มีอำนาจและอิทธิพลต่อคนรอบข้าง เป็นคนเก่ง ฉลาด และเป็นผู้นำที่ดี

บุคลิกท่วงท่าหน้าตา

สาวมังกรนี้จะมีรูปหน้าที่สวย เป็นรูปหน้าที่สาวทั้งหลาย ๆ ชอบ มีคิ้วที่โดดเด่น รูปร่างปราดเปรียว เหวบางรายน้อย รูปร่างค่อนข้างเล็ก เป็นสาวที่พูดน้อย มังกรสาวสวยจะให้ความสำคัญกับสุขภาพของช่องปาก และฟันเป็นอย่างดี ฟันของเธอจึงสวย เธอจึงโปรยเสน่ห์ให้พวกหนุ่มๆ ด้วยรอยยิ้ม เป็นประเภทยิ้มพิมพ์ใจ พวกหนุ่มๆทั้งหลายสวนมากต้องโดนสยบด้วยรอยยิ้มของเธอ

เส้นผมของสาวมังกรไม่ค่อยโดดเด่นเท่าใดนัก แต่เป็นเส้นผมที่นุ่มนวลสัมผัสไม่แพ้สาวใด เป็นคนชอบแต่งตัวเรียบร้อย ที่บ่งบอกนิสัยที่ดี

ความสวยของสาวมังกรนี้แปรผันตรงกับอายุ ยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งสวยขึ้นยิ่งดูสาวขึ้น ช่วงขำเปรี้ยวสวย หน้าอกไม่ใหญ่โต แต่ก็ไม่แบนราบเป็นไข่ดาว เธอจะไม่ปล่อยให้รูปร่างของเธอกลายเป็นพะโล้ หรือเป็นยายเฟิงเด็ดขาด

อุปนิสัย

ในเรื่องของอารมณ์ อารมณ์เธอจะถูกคุกคามด้วยหน้าที่การงานมากกว่าเรื่องความรัก เป็นคนที่มีใจเข้มแข็ง รู้จักใช้คนโดยที่อีกฝ่ายอาจไม่รู้ตัวว่ากำลังถูกเธอหลอกใช้ เป็นสาวที่ไม่ค่อยมีล้มเหลวใน ไม่ชอบเก็บความลับ มีอะไรก็ว่ากันไปตรงๆ ใจจริงเห็นจริงกันไป

สาวมังกรนี้ความจำดี ความสามารถในการคำนวณเป็นเลิศ คิดเลขเร็ว เป็นสาวที่มีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจน และมีอุดมคติสูง ชอบเป็นผู้นำ และรักครอบครัวมาก

สาวราศีนี้ไม่ชอบอะไรที่อยู่หนึ่งๆ ตูลาตุ้ม การเมือง และวงสังคมนั้น เป็นสิ่งที่เธอสนใจ งานอดิเรกของเธอเป็นงานสมองได้พักบ้างแต่มีมือต้องอยู่ไม่วาง เธอจึงชอบที่จะถูกใครเซด ถักนิตติ้ง หรือทำของกระจุกกระจิกไว้ใช้เองหรือให้ใครต่อใคร เธอชอบงานประเภทแฮนด์เมคมาก

วิธีมัดใจ

เธอเป็นคนทีรักครอบครัวมาก ดังนั้นถ้าคุณรักเธอ คุณต้องรักครอบครัวของเธอด้วย รักจะเชิญเธอไปทานอาหาร ต้องเชิญทั้งครอบครัวของเธอไปด้วย ถ้าเธอรู้สึกสนิทใจกับคุณขนาดจับได้แล้ว จึงค่อยเขยิบเป็นเชิญเธอไปไนท์คลับ ดิสโกเธอร์ หรือห้องราตรี ฯลฯ ซึ่งถ้าเธอยินดีรับคำเชิญของคุณแล้วขั้นต่อไปก็ไม่ยากที่จะได้ครองหัวใจของมังกรสาวรายนี้

เวลาคุณมีนัดกับเธอ คุณควรไปตามนัด ตรงเวลา สถานที่ควรเลือกที่มันโรแมนติกหน่อยหรือมาก ๆ ยิ่งดี เป็นต้นว่ามีกุหลาบแดง แสงเทียน แม่น้ำไหลริน กุหลาบดอกไม้มหอมอ่อนๆ สายลม แสงจันทร์ มีเราสองคนภายใต้ใบบรรยาอากาศแบบนี้ สัมผัสมือแผ่วๆ บางเล็กน้อย สบตาซึ่ง ๆ แค้นนี้คุณก็จะเข้าไปอยู่ในใจสาวมังกรตลอดกาล

ความสัมพันธ์กับหนุ่มราศีอื่น

มังกร (22 ธันวาคม – 20 มกราคม) เข้ากันได้ดี เป็นคู่ครองที่ดีที่สุด เข้าอกเข้าใจกันทุกอย่าง ทางชีวิตราบรื่น ผลัดกันนำ ผลัดกันตาม

พฤษภ (20 เมษายน – 20 พฤษภาคม) หนุ่มราศีนี้บีบบังคับหนักแน่น เป็นที่พึ่งได้ เป็นตัวของตัวเอง ดีแต่รู้จักถนอมและเอาใจใส่คนรักเสมอ

เมษ (21 มีนาคม – 20 เมษายน) มังกรสาวมักจะหลงรักรูปกายของหนุ่มเมษ แต่เข้ากันไม่ค่อยได้ หนุ่มเมษใจร้อนและเอาแต่ใจตัวเองมากเกินไป

พิจิก (24 ตุลาคม – 22 พฤศจิกายน) นิสัยเข้ากันได้หลายอย่าง มีลักษณะช่วยส่งเสริมกัน เข้ากันได้ดี

กุมภ์ (24 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์) เขาใจเย็น นานๆ ทะเลาะกันที อยู่กันยืด

มีน (20 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม) พอใช้ได้ แต่ไม่รับประกันว่าจะอยู่กันยืดตลอดรอดฝั่งได้หรือเปล่า

หนุ่มราศีมังกร

หนุ่มราศีนี้เป็นคนที่มีความทะเยนทะยานใฝ่สูง มีความมานะอดทน มีความสำรวมสะกดกันความรู้สึกเก่ง

บุคลิกท่วงท่าหน้าตา

หนุ่มมังกรจะมีรูปร่างแบบนักธุรกิจ รูปร่างสันทัด สมารถ คิ้วดก ไร้ใจและเป็นที่ต้องตาของสาว ๆ ทั้งหลาย เติบสง่า ภูมิฐาน หน้าตาออกจะดูมั่งมีแน่นอนจริง มีความมั่นใจในตัวเองสูง ริมฝีปากเล็ก ยิ้มไม่พราเพื่อแต่เวลายิ้ม ทำเอาสาว ๆ หัวใจเต้นโครมครามเชียว

รูปร่างโดยทั่วไปค่อนข้างผอม สูงปานกลาง ชอบเสื้อผ้าสีสุภาพ และค่อนข้างอ่อน
สีเทาจะเป็นสีที่หนุ่มราศีนี้ชอบมาก เป็นพวกที่แต่งกายแบบอนุรักษ์นิยม

อุปนิสัย

หน้าหนุ่มมั่งกรดูเปิดเผย เจ็บขริ่มอาจจะดูเย็บขาด้วยซ้ำไป แต่ความจริงเป็นคนที่อบอุ่นมาก
(เฉพาะกับคนที่ต้องชะตา)

ไม่ตีจะไม่ทำเลย ไม่ยุติธรรมไม่เล่นด้วย ไม่สวยไม่จีบ ทุกสิ่งที่เขาจะทำต้องดีและเนียบเสมอ

เขาไม่ชอบผู้หญิงที่ดูเจนนัดมากเกินไป และทันทีที่เขาพบคนที่ถูกใจเขาจะหลงรักเธอคนนั้นทันที
ความรักและความใส่ใจที่เธอควรมีให้เขาต้องเต็มเปี่ยม

หนุ่มราศีนี้พูดน้อย แบบกลั้วดอกพิกุลจะร่วง แต่เวลาต้องพูดหรือตอบอะไร
ไม่ค่อยจะมีทูลสวาทจกัเท่าไร คือพูดจาหวานๆ กับเขาไม่ค่อยเป็น

ชอบหนังสือที่อ่านไม่ยาวจนเกินไปนัก เรื่องสงคราม ผจญภัย ทำนองนี้
เป็นคนที่ชอบดูกีฬามากกว่าชอบเล่น ชอบดูที่วียอยู่กับบ้านมากกว่าที่จะออกไปเบียดเสียดกับคนข้างนอก

วิธีมัดใจ

หนุ่มราศีนี้ไม่ชอบทำอะไรบูมบ่าม เป็นคนละเอียดและช่างคิด
ดังนั้นคุณอย่าผลิผลามแสดงความรู้สึกของคุณให้เขาเห็นมากเกินไป
เวลาที่你会ไปพบเขาที่บ้านหรือที่ทำงานคุณควรเคาะประตู หรือโทรบอกเขาล่วงหน้าก่อน
อย่าพรวดพราดเขาไปเลย และไม่ต้องคิดที่จะไปทำเซอร์ไพรส์เขาหรอก

เขาอาจจะดูเย็นชาไปสักนิด แต่ใจจริงแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอก
อย่าทำให้เขาโกรธหรืออารมณ์เสียบ่อย มันไม่เป็นผลดีกับคุณเลย
เขาชอบผู้หญิงที่มีจริตพองามและสวยตามธรรมชาติ ชอบผู้หญิงที่ยิ้มเก่ง ชอบสัมผัสมืออย่างแผ่วเบาและนุ่มนวล

ลองชวนเขามาที่บ้าน เวลาพ่อแม่พี่น้องของคุณไม่อยู่ มีเขากับคุณสองคน
จุดเก้าอี้ให้เขาที่นั่งที่โต๊ะอาหารแต่หันหลังให้หน้าต่าง คุณควรจจะสวมเสื้อคอลึกหน่อย แล้วก็หมั่นก้มบ่อยๆ ให้เขามอง
ถ้าเขาทำเป็นมองไม่เห็นวาแปลวางานนี้เหลวชะแล้ว เขาไม่สนใจคุณหรอกเลิกลมความตั้งใจของคุณซะเถอะ

ความสัมพันธ์กับสาวราศีอื่น

ถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่เกิดราศีต่อไปนี้ได้เขาเป็นคู่ครอง จะอยู่ด้วยกันยืดยาว
เขาจะเป็นทั้งคนรักและที่ปรึกษาของคุณตลอดกาล

เมษ (21 มีนาคม – 20 เมษายน)

พิจิก (24 ตุลาคม – 22 พฤศจิกายน)

หากคุณเป็นคนอ่อนโยนหรือเยือกเย็นช่างเจรจา ก็พอที่จะไปกับเขาได้

กุมภ์ (24 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์) ชอบโต้เถียงหรือทะเลาะกันก่อนแล้วค่อยรักกัน

พฤษภ (20 เมษายน – 20 พฤษภาคม) คือ แต่อ่อนโยนรู้จักเอาใจใส่คนรักเสมอ

มังกร (22 ธันวาคม – 20 มกราคม) รู้จักและเข้าใจตัวตนที่แท้จริงของกันและกันดี

มีน (20 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม) พอใช้ได้ ขึ้นอยู่กับคุณจะทำตัวให้เขาทนได้แค่ไหน

ราศีกุมภ์ (23 มกราคม ถึง 19 กุมภาพันธ์)

สาวราศีกุมภ์

สาวราศีนี้เหมือนเด็ก ๆ คนหนึ่ง ที่ต้องการที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ อย่างไม่รู้จักจบ เธอคิดว่าสำหรับเธอแล้วยังมีอะไรอีกหลายๆ อย่างที่เธอยังไม่รู้ และเธอก็ปรารถนาที่จะเรียนรู้ในสิ่งเหล่านั้น เธอมั่นใจว่าคนที่มารู้จักเธอคือคนที่จะสอนเธอให้ได้ในสิ่งที่เธออยากรู้ ผู้ชายที่มารู้จักเธอก็อยากสอนให้ เพราะเธอเป็นคนที่มีอารมณ์ดี ไม่หยิ่งยโส ไม่อวดดี เพราะเป็นคนอวดดีไม่เป็น เธอเป็นคนช่างถามและมีวิธิตามที่ทำให้ผู้ถูกถามเอ็นดูเธอ และเต็มใจที่จะตอบข้อสงสัยของเธอ

บุคลิกท่าทางหน้าตา

รูปร่างเพรียว สูงปานกลาง ดวงตาสวยมีแววลึกลับซุกซนชวนให้คิดถึง ยิ้มเก่ง แก้มใส หน้าค่อนข้างกลม หัวเราะเก่ง เป็นคนสนุกสนานรื่นเริง สาวกุมภ์หน้าอกสวยมากกว่าสาวราศีอื่นๆ เวลายืนตัวจะตั้งตรง หลังตรง คอองอาจและผึ่งผายเสมอ

เป็นสาวที่มักจะทำทรงผมส่วนกระแสปะพัน เวลาเขานิยมผมสั้น หล่อนก็จะไว้ยาวประบ่า พอแฟชั่นนิยมผมตรง เธอก็จะไปตัดใหม่หันหุยกุ พอใครๆ ชมว่าเธอไว้ผมหุยกุสวย เธอก็จะไปยึดใหม่หันตรง เป็นชะงัด เป็นคนรักและเสียใจผมมาก ถ้าต้องตัดผมโดยที่เจ้าหล่อนไม่เต็มใจ อาจร้องไห้สามวันไม่จบ

อุปนิสัย

สาวราศีกุมภ์เหมือนปรอท เร็วปรี๊ดปร๊าด เวลาโกรธยิ่งกว่าระเบิดร้อยลูกมารวมกัน เป็นคนโกรธยาก แต่ถ่าลงด้วยโกรธแล้วโกรธนาน เวลาเลิกคบกับคนที่เคยรัก ก็จะไปเดินจากไปแล้วก็ลืมไปเลยว่าในโลกนี้มีเขาอาศัยอยู่ด้วย

เป็นคนขี้อ้อน ชอบของแปลกๆ ใหม่ ๆ ทุนคุยกับใครนานๆ ไม่ค่อยได้ เป็นคนใจอ่อนทนเห็นใครตอกตบทุกขเวทนาไม่ไต่จะรีบร้องไห้วิ่งหนีไปก่อน

คิดถึงอนาคตของตนเองยิ่งกว่าสิ่งใด เรื่องเงินทองไม่ค่อยมีความสำคัญเท่าไรสำหรับเธอ มีแค่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตในอนาคตจะต้องลำบากหรือต้องอดตายก็พอแล้ว

การแต่งกาย เธอชอบที่จะแต่งตัวหรือทำอะไรก็ตามใจฉัน ไม่คำนึงถึงแฟชั่นนิยม ไม่แคร์ต่อสายตาและปากของใคร เอาแน่ไม่ได้กับรสนิยมการแต่งตัวของเธอ

ตัดสินใจก็ซ้ากว่าจะตกลงปลงใจทำอะไรกับใคร ไม่ค่อยทันรับประทาน รักใครรักจริงและมอบความรักภักดีให้ แต่ถ่าเธอจะสลัดรักใคร่ละก็ เธอทำได้อย่างเด็ดขาดและไม่เหลือเยื่อใยให้คุณใดสานต่อชะด้วย

วิธีมัดใจ

สาวราศีกุมภ์เจ้าความคิด แต่ไม่ค่อยจะมีใครเข้าใจในสิ่งที่เธอคิดสักเท่าไร
ยากที่จะเข้าใจและรู้จักใจของเธอ ซึ่งสิ่งนี้เป็นเสน่ห์ประจำตัวเธอที่ทำให้หนุ่มๆ ตัดใจและอยากติดตาม

ถ้าคุณคิดจะจีบเธอให้คุณเริ่มทำความรู้จักกันเธอด้วยการหาเรื่องที่คุณสนใจมาคุย ทำให้เธอประทับใจ
เช่น มารอพบเธอก่อนเวลานัด สัก 10 นาที
ถ้าเธอถามก็แกล้งโกหกเธอว่ามารอครึ่งชั่วโมงแล้วแต่อย่าทำให้เธอรู้สึกว่าเธอต่อว่าหรือตำหนิเธอที่เธอมาช้านะ
ซึ่งก็หลายแต่ขอให้อยู่ให้เธอสักชอหลังจากชวนเธอสำเร็จเป็นหนแรก แต่งตัวให้น่าดู มีรสนิยม(ไม่ต้องของแพง ๆ
มาโชว์เธอนะเธอไม่สนใจเรื่องของราคาหรอก) ทำตัวของคุณให้น่าสนใจ ชวนเธอไปดูภาพเขียนตามหอศิลป์
หรือพิพิธภัณฑ์

พาเธอไปทานอาหารที่มีดนตรีบรรเลงเบา ๆ หรือชวนเธอไปนั่งเรือไปเที่ยวบางประอิน
ชมทัศนียภาพสองฝั่งเจ้าพระยา พอเธอตายใจแล้วค่อยชวนเธอไปดินเนอร์
แต่ต้องเลือกรานที่ดีเป็นส่วนตัวหน่อยนะเธอไม่ชอบอะไรที่อีกที่กินไป

สาวกุมภ์ชอบความรู้สึกเป็นกันเอง ทำตัวเป็นผู้ฟังที่ดี ให้เธอรู้สึกว่าเธอสนใจในเรื่องราวของเธอ
บางครั้งฟังดูแล้วเหมือนกับว่าคุณไม่ได้พูดตรงนั้น แต่ขอให้อธิบายเธอกำลังเปิดใจรับคุณเข้าสู่อหัวใจของเธอแล้ว

สาวราศีกุมภ์เป็นคนใจอ่อน เป็นสาวสวยน่ารัก ผู้ชายจีบเจ้าหลอนเยอะ
และเมื่อมีคนมาจีบเธอมักตอบรักเขาง่าย ที่วางใจไม่ใช่เธอใจง่ายกับใครหรอกนะ
เพียงแต่ที่เธอรักเขานั้นเป็นเพราะเธอสงสารเขามั้ง ไม่อยากปฏิเสธเขามั้ง ดังนั้นถ้าคุณจะจีบเธอก็จงอย่าซัดซ้า
เด็ดขาดไมทันคนอื่นเขา

ความสัมพันธ์กับหนุ่มราศีอื่น

เมถุน (22 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน) เข้ากันได้ดีมีทัศนคติตรงกันหลายเรื่อง

สิงห์ (24 กรกฎาคม - 23 สิงหาคม) ไม่ค่อยถูกโฉลกกัน

ตุลย์ (24 กันยายน - 23 ตุลาคม) พอเข้ากันได้

มังกร (22 ธันวาคม - 20 มกราคม) ถ้ารักจะร่วมหัวจมท้ายกับเธอต้องจนเครื่องเข้าหากันมากหน่อย
เพราะจะทะเลาะกันบ่อย แต่ก็รักกันดี

หนุ่มราศีกุมภ์

ชายราศีกุมภ์มีนิสัยของนักวิทยาศาสตร์ชอบค้นคว้า ทดลอง แสวงหาสัจธรรมความเป็นจริงในชีวิต
เป็นคนซื่อ และออกจะใจอ่อนจนเกินเหตุอยู่บ่อยๆ เพื่อนฝูงรักใคร่ แฟนเยอะ ใจกว้าง และไม่ชอบการผูกมัด

บุคลิกท่วงท่าหน้าตา

รูปร่างคล้ายผู้หญิง หุ่นสเลนเดอร์ แขน-ขา ยาว สูงปานกลาง หน้าตาสะอาดสะอ้าน
แต่ผมมักหงอกก่อนวัย เวลาพูดหรือถามปัญหาอะไรที่สนใจอยากรู้อะไรจะชอบเอียงคอไปด้านหนึ่งในที่พูด
ดวงตาดำสนิทแจ่มใส มีประกายอยู่ยากจะยากเห็นตลอดเวลา เก็บความรู้สึกไม่ค่อยเก่ง
มักแสดงความรู้สึกออกมาจากสีหน้าและท่าทางเสมอ

อุปนิสัย

เป็นคนสนุกหน้าตึ้นเต้น บางครั้งออกจะดูต๋องไปสักหน่อย รักอิสระ ชอบที่จะเรียนรู้อะไรต่างๆ เสมอไม่ว่าจะอะไรจากใคร พวกเพื่อนๆ มักจะต๋อนาเขามาสอนเขา มาเล่าประสบการณ์ต่างๆ ให้เขาฟัง และเขาก็ชอบที่ฟังและมีความสุขที่ได้รับรู้เรื่องราวใหม่ๆ เสมอ ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีเขารับไว้ทั้งหมด บางทีก็มาโอดครวญว่าไม่น่าไปหลงเชื่อพวกมันเลย เสียหาย เสียหาย

หนุ่มกุ่มภโกรธง่าย หายเร็ว เพราะอุปนิสัยโดยรวมแล้วเป็นคนใจอ่อน ขี้สงสาร เชื้อคนง่าย เป็นคนรักและมีความจริงใจให้เพื่อนฝูงเสมอ จึงคิดว่าคนอื่นเขาจริงใจกับตัวเองเหมือนกันจึงถูกหลอกเอาบ่อยๆ

รสนิยมการแต่งกายไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน อยากจะแต่งแบบไหน ยังไง ก็แต่ง ตามใจฉัน ไม่สนใจสายตาคคนอื่น ก็ฉันจะแต่งของฉันแบบนี้ใครจะทำไม

เป็นคนที่สุขภาพดีและเกลียดหมอดี๊เป็นที่สุด ไม่มีวันที่เขาจะไปซื้อยากินเอง ถ้าเขาป่วยหาจะไปหาหมอดี๊ที่เก่งที่สุดของยุค เงินหมดเมื่อไรค่อยว่ากัน ขอให้ไดหาหมอดี๊ตั้งไว้อก่อน

วิธีมัดใจ

หนุ่มราศีกุ่มภอ่านใจสาวๆ เก่ง ก็เขาไม่ชอบการผูกมัดก็เลยต้องระวังตัวกับสาวๆ มากเป็นพิเศษหน่อย ตังนั้นถ้าคุณจะทำเขาก็ต้องวางแผนดีๆ หน่อย คุณต้องพยายามไม่ให้เขารู้ตัว ด้วยการสร้างรากฐานความสัมพันธ์ที่แน่นกับเขาก่อนแล้วพอเขาผลอกก็ตะครุบให้อยู่หมัดเขาจะกระโดดหนีคุณทันทีที่เขารู้ว่าคุณคอยจ้องที่จะจับเขา ตังนั้นคุณต้องแกล้งทำเป็นหนีจากเขาแล้วให้เขาวางแผนที่จะจับคุณแทน

ถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่ไม่ขี้อ้น ปากร้าย ใจปลลาชีวิต ดำเก่ง ไวไฟ หลอกหลวง และเปรี้ยวจัดนัก คุณก็จะเป็นแฟนกับเขาไดนานหน่อย

ชาวราศีกุ่มภนอนเก่ง เขาจะต้องนอนหลับพักผ่อนอย่างเต็มที่อย่างน้อย 8 - 10 ชั่วโมง ไมอย่างนั้น เขาจะบอณาอดนอน แล้วพาลเจโกไปเรื่อย

จริงๆ แล้วหนุ่มกุ่มภนี้ไม่ต้องการคนรักนอกเหนือไปจากพ่อแม่พี่น้อง เขาจึงไม่รู้สึกรว่าจำเป็นต้องรักใคร เพราะฉะนั้นคุณทำใจได้เลย เขาไม่มีวันสวีทกับคุณหรอก เขาไม่พูดจาไพเราะอ่อนหวานหรือซื้อของขวัญแพงๆ ให้คุณ

ความสัมพันธ์กับสาวราศีอื่น

เมถุน (22 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน) เข้ากันได้ดีเพราะไม่ใช่คนโรแมนติกและไม่่วนวายกับความรัก

ตุลย์ (24 กันยายน - 23 ตุลาคม) พอเข้ากันได้

สิงห์ (24 กรกฎาคม - 23 สิงหาคม) ดวงไม่ค่อยสมพงศ์กันเท่าไร

กุ่มภ (21 กุมภาพันธ์ - 19 กุมภาพันธ์)
รักกันได้แต่ไม่ควรแต่งงานกันเพราะจะทะเลาะกันบ่อยไม่ค่อยยอมกัน

ราศีมีน (20 กุมภาพันธ์ ถึง 21 มีนาคม)

สาวราศีมีน

เป็นสาวสวย หน้าใส ผิวพรรณผุดผ่องและนุ่มนวลที่สุดในบรรดาสาวราศีอื่นๆ เนื่องจากผิวของเธอแบบบาง ผิวของเธอจึงแพ้ง่าย เพราะบางตอสว่างแดดและความร้อน สาวราศีนี้จึงเสียเงินเพื่อซื้อครีมถนอมผิวมากกว่าซื้ออย่างอื่น

บุคลิกท่าทางหน้าตา

สาวมีนสูงปานกลาง ตาสวยและแวววาวเมื่อลำพองใจ ผมหนา คำสนิท เธอชอบที่ปล่อยให้ผมสยายหรือไม่ก็จะทำผมตามสมัยนิยมไปเลย

รูปร่างค่อนข้างเล็ก นิ้วมือนิ้วเท้าสะอาด เธอจะดูแลรักษาเล็บของเธออย่างดีมีการตกแต่งอย่างสวยงาม

ยิ้มของเธอไม่เหมือนใครและไม่ได้มีให้ใครพร่ำเพรื่อ เธอจะไม่ฉีกยิ้มทันทีที่พบใครหรือถูกใจอะไร ยิ้มนั้นจะค่อยๆ แยกออกทีละน้อย เธอจะยิ้มบอขขึ้นถ้าเจอคนถูกชะตาและจะยิ้มตลอดถ้าพบรักแท้

อุปนิสัย

สาวมีนชอบร้องเท้าสวยๆ แบบใหม่ล่าสุด ชอบแบบเปิดหน้าเปิดหลังมากกว่าร้องเท้าหุ้มส้น เสื้อผ้าของเธอก็จะทันสมัยแต่จะไม่ล้ำสมัยจนเกินไปนัก ดึงดูดสายตาผู้พบเห็น เธอซื้อของยากเลือกแล้วเลือกอีก และต้องทดลองสวมให้เป็นที่ถูกใจก่อนจึงจะตกลงซื้อ

สาวมีนรักที่จะมีชีวิตสุขสบาย อารมณ์ของเธอค่อนข้างอ่อนไหว ร้องไห้ง่ายถ้าตองพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องอารมณ์ ถ้าได้ยินว่าใครได้ดีมีโชค เธอก็จะแสดงความยินดีอย่างออกนอกหน้า ซึ่งมันเป็นการแสดงความจริงใจได้อย่างน่ารักทีเดียว

สาวมีนมักจะมีสัมผัสที่หก ทำนายอนาคตได้แม่นยำ เวลาฝันแล้วมักตรงตามความจริง เธอมีเพื่อนไม่มากนัก แต่เพื่อนที่เธอมีจะเป็นเพื่อนที่เธอสนิท แล้วยังเพื่อนชายแล้วยิ่งน้อยใหญ่ เพราะถ้ามีผู้ชายมาขอเป็นเพื่อนกับเธอ เธอจะเหมาเอาว่าเขาเข้ามาจีบเธอ

เธอทนคำวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้ มักจะโกรธเพื่อนของเธอบ่อยๆ บางทีก็กลายเป็นศัตรูกันไปเลยเพราะเธอเข้าใจผิด และถ้าเกิดผู้ชายที่เธอรักพูดผิดหูเธอขึ้นมา ก็อาจกลายเป็นอดีตแฟนของเธอก็ได้

ในเรื่องของความรักแล้วสาวมีนนับว่าอ่อนหัดเอามากๆ เธอไม่สามารถบอกได้ในทันทีว่า หุ่นคนไหนดีกว่ากัน เธอไม่รู้เลยว่าผู้ชายคนไหนรักเธอจริงและคนไหนจะมาหลอกเธอ

วิธีมัดใจ

ใจของสาวมีนเหมือนตุ๊กแตน กระโดดไปมาอย่างว่องไวตามไม่ค่อยทัน ถ้าคุณคิดจะรักเธอคุณต้องทุ่มเทให้เธอทุกอย่างตั้งแต่หัวใจของคุณ เงินทอง ของขวัญ ฯลฯ คุณต้องมีก้าน้ำใจให้เธออย่างเด็ดขาด และต้องระวังไม่ให้เธอหึงหวงคุณหรือคิดมากเกินไป

เธอมีความเป็นศิลปินและชอบสิ่งสวยงามๆ และธรรมชาติ คุณควรสร้างความสัมพันธ์กับเธอด้วยวิธีโบราณหน่อย เขาตามตรอกออกทางประตู อย่าทำอะไรบูมบ้ามาให้เธอตกใจ ทำให้เธอรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ยอบอุณสามารถคุ้มครองเธอและเป็นผู้นำเธอได้

ที่มา www.horasadthai.com/index.php?lay=show&ac=article&id=362759